
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 11 ประจำป  256๕ 

เมื่อวันอังคาร  ที่  20  กันยายน  2565   เวลา  1๓.๓0 น.  
ณ  หองประชมุสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

 
ผูมาประชุม 
1.  นายเสนีย  เอกบุตร   ตำแหนง  ประธานสภา อบจ.กส. 
2.  นายคงเดช  เฉิดสถิตย  ตำแหนง  รองประธานสภา อบจ.กส.   
3.  นายณัฐวัชต  พิมพะนิตย  ตำแหนง  รองประธานสภา อบจ.กส.   
4.  นายพลากร  พิมพะนิตย  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.เมือง กาฬสินธุ เขต 1                 
5.  นายเกรียงศักด์ิ   พันโกฏิ     ตำแหนง  ส.อบจ. อ.เมือง กาฬสินธุ เขต 2 
6.  นางเนาวรัตน   คูสกุลรัตน  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.เมือง กาฬสินธุ เขต 3 
7.  นางจารุวรรณ พันเดช   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 2 
8.  นายวรากรณ  ภูอาภรณ  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต  3  
9.  นายบรรจง  ยนตชัย   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 4 
10.  นายภูมินทร ภูมิเขตร   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.กุฉินารายณ  เขต 2      
11.  นายสุรพงษ  พลซ่ือ   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.กุฉินารายณ  เขต 3         
12.  นายประสิทธ์ิ     อาจบรรจง  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.กมลาไสย  เขต 1 
13.  นายวิรัตน               ภูตองใจ                     ตำแหนง  ส.อบจ. อ.สมเด็จ  เขต 2 
14.  นายจำลอง  กุลชนะรงค  ตำแหนง ส.อบจ.อ.หนองกุงศรี  เขต 1 
15.  นายสุริยา  ภูนวนทา  ตำแหนง ส.อบจ.อ.หนองกุงศรี  เขต 2 
16.  นายจักรกฤษ นอยเสนา  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.หวยเม็ก  เขต 2 
17.  นางสาวกุหลาบ พิศวงค            ตำแหนง   ส.อบจ.  อ.หวยผ้ึง       
18.  ด.ต.วิรมณศักด์ิ วงศธิเบศร  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.นาคู        
19.  นายอุทัย  แกวกลา   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ฆองชัย 
20.  นายดนัย  จีระสมบัติ  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ดอนจาน  

21.  นายธรรมนูญ ไพบูลย   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.สามชัย    
22.  นางสวาท  ประดับการ  ตำแหนง   ส.อบจ. อ. คำมวง      
23.  นายประหยัด พานิชยดี  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.นามน 
24.  นายพูนศักด์ิ   โพธ์ิแทน   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.สหัสขันธ 
25.  นางสุชาดา  แตงประกอบ  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.รองคำ  
26.  นายเดชบดินทร พยุงแสนกุล  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ทาคันโท    
27.  นายศรีไพ  วิเศษสอน  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.เขาวง    
 
 

ผูลาประชุม 
1.  นายสันติ  ภูลายขาว  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 1 
2.  นายอนันต  อรรคเศรษฐัง  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.สมเด็จ  เขต 1 
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ผูเขารวมประชุม 
1.  นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล  ตำแหนง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
2.  นางสาววิสาขา ภารประดิษฐ  ตำแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
3.  นางวิไลพร  นิพัฒน   ตำแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
4.  นายทินพล    ศรีธเรศ   ตำแหนง  ท่ีปรึกษานายก อบจ.กส. 
5.  นายชัย  คูสกุลรัตน  ตำแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
6.  นางสาวสัตบุษย บุญเรือง   ตำแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
7.  นายชุมพล  หลักคำ   ตำแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
8.  นางสุภาพร  เกียรติดำเนินงาม  ตำแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
9.  นางเพ็ญศรี  แสงดารา  ตำแหนง  ปลัด อบจ.กส. 
10.  นายชัยศิริ  โรจนกิจ   ตำแหนง  ผูอำนวยการกองชาง 
11.  นายโชติ  ฆารสมภพ  ตำแหนง  ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
12.  นางอมร    ปญญาแกว  ตำแหนง  ผูอำนวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
13.  นายสุนันท  โคตะวินนท  ตำแหนง  ผอ.สำนักงานเลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 
14.  นางจิรารัตน  จิตจักร   ตำแหนง  หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
15.  นางภัลลิกา  ดลรักษ   ตำแหนง  ผูอำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
16.  นางระเบียบ  จิตราษฎร  ตำแหนง  ผูอำนวยการกองการเจาหนาท่ี 
17.  นางลำดวน  พรเรืองวงศ  ตำแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาอาชีพ รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

18.  นางสาวณธษา วงคขวาหูม  ตำแหนง  หัวหนาฝายสถิติการคลัง 
19.  นางราตรี  ไชยศรี   ตำแหนง  หัวหนาฝายพัฒนารายได 
20.  นางนฤมล  ทิพวงค   ตำแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
21.  นายสุวิทย  กุสุมพงษ  ตำแหนง  หัวหนาฝายเคร่ืองจักรกล 
22.  นางมณีภรณ   ไชยฤทธ์ิ   ตำแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
23.  นางวนิดา  อำภรณ   ตำแหนง  หัวหนาฝายงบประมาณ 
24.  นางสาวนงพงา จำเริญสรรพ  ตำแหนง  หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
25.  นางรัชนี  ภูวิจิตร   ตำแหนง  หัวหนาฝายจัดหาพัสดุ 
26.  นางนงนุช  ภูชางทอง  ตำแหนง  หัวหนาฝายทะเบียนพัสดุและทรัพยสิน 
27.  นางสาวสรัญธร ไผพุทธ   ตำแหนง  หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
28.  นางสุชาดา  อภัยพัฒน  ตำแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
29.  นางสาวชุติมา รักษาพล  ตำแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
30.  ดร.สังเวียน  วระไวย   ตำแหนง  หัวหนาฝายกิจการคณะผูบริหาร 
31.  นางนันทิชา        มองเพชร   ตำแหนง   หัวหนาฝายการประชุม  
32.  นางสาวอุชุกร ปญญามี   ตำแหนง  หัวหนาฝายกิจการสภา 
33.  นางสาวเพชรรินทร พิมพสวัสด์ิ  ตำแหนง  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
34.  นางสุวลักษณ ไชยพร   ตำแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
35.  นางสาวชวัลนุช     สุดวิไล   ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
36.  นางรัตติยา  ฆารสมภพ  ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
37.  นายชูชัย    ฆารอำไพ  ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
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38.  นายณรงวิทย สำราญสม  ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
39.  นางสาวพักตรศิริ ผลเรือง   ตำแหนง  นักประชาสัมพันธชำนาญการ 
40.  พ.จ.อ.สมหวัง ผางนอย   ตำแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
41.  นางวิภาพร   ภูเครือ   ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
42.  นางอุบลรัตน       ศรีละพัฒน  ตำแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
43.  นายพรหมพิชญ เวียงแก   ตำแหนง  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
44.  น.ส.สัญญาพร       ฉายถนอม  ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
45.  น.ส.วนิดา    พันโกฏิ   ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
46.  น.ส.สุชานันท อ่ิมประเสริฐ  ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
47.  นายเสถียร  แตงประกอบ  ตำแหนง  ประชาชน 
48.  นายประยงค  โมคภา   ตำแหนง  ท่ีปรึกษาพิเศษ นายก อบจ.กส. ดานการศึกษา 
49.  นายชาญณรงค   หวังมนตรี  ตำแหนง  ท่ีปรึกษาพิเศษ นายก อบจ.กส. ดานการบริหารจัดการ 
50.  นายไพกิจ  โกศล   ตำแหนง  ท่ีปรึกษาพิเศษ นายก อบจ.กส. ดานการพัฒนาชุมชน 
 
เริ่มประชุม      เวลา  13.30 น.  
 

เลขานุการสภาฯ ครับทานสมาชิกครับ ทางฝายเลขานะครับไดตรวจนับองคประชุมนะครับ ขณะน้ี 
(นายสุนันท  โคตะวินนท) ทานสมาชิกครบองคประชุมนะครับ ครับในโอกาสตอไปผมขออนุญาตเรียนเชิญ 

ทานเสนีย  เอกบุตร ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดกรุณา
ประจำท่ีบัลลังก และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป ขอเรียนเชิญครับ  

  
ประธานสภาฯ        เชิญน่ังครับ  เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มาครบองค 
(นายเสนีย เอกบุตร) ประชุมแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  คร้ังท่ี 11  ประจำป  2565  ณ  บัดน้ี   
 
ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 

ตามท่ีไดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
อำเภอหวยเม็ก เขตเลือกต้ังท่ี 1 แทนตำแหนงท่ีวาง ผูไดรับเลือก คือ                    
นายปราการ  อุตสาห  ดวยคะแนน  4,429  คะแนน  
  

ระเบียบวาระที่  2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที่  10 ประจำป  2565   

    วันอังคาร  ที่  13  กันยายน  2565 
และไดนำรายงานการประชุมสภาฯ ท่ีสภายังไมไดรับรองลงไวใน   

 เว็บไซตขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เปนการลวงหนา  
 แลว  เพ่ือใหทานสมาชิกไดมีโอกาสตรวจดูกอนการประชุม  

-  เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เชิญครับ 
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นางสชุาดา  แตงประกอบ เรียนทานประธานสภา ทานนายก ทานรองนายก ทานปลัด หัวหนาสวนราชการ 
ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทาน  ดิฉันนางสุชาดา  แตงประกอบ สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอำเภอรองคำ  ในฐานะคณะกรรมการ
ไดมาประชุมกันเพ่ือตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมสภาสมัย
สามัญ  สมัยท่ี  2  คร้ังท่ี  10  ประจำป  2565  วันอังคารท่ี   13  กันยายน  
2565  ไดมาประชุมเพ่ือตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี  19  กันยายน  
2565 และไดจัดเตรียมไวใหทานสมาชิกไดมีเวลาตรวจรายงานการประชุม
ดังกลาว  กอนท่ีจะมีการประชุมสภาในวันน้ี เพ่ือใหสภารับรองรายงานการประชุม
ทานสมาชิกสภาคงไดตรวจดูแลวสวนการแกไขถอยคำในรายงานการประชุม
กระทำไดตามมติของท่ีประชุม ขอบคุณคะ 

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคำรายงานประชุมสภา   
(นายเสนีย  เอกบุตร)  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  คร้ังท่ี  10  ประจำป  2565   
    วันอังคารท่ี  13 กันยายน  2565  หรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม เชิญครับ 
    ถาไมมี ถือวาที่ประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสภา  

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งที ่ 10  ประจำป  2565   
วันอังคารที่  13   กันยายน  2565   
 

ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติ 
เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565      
จำนวน   2  รายการ   
-  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผูเสนอ 

    -  เชิญทานนายก เชิญครับ 
 
นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และสมาชิกสภาองคการ 
(นายก อบจ.กาฬสินธุ)  บริหารสวจังหวัดกาฬสินธุ  

ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดออกขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565 แลวน้ัน 

บัดน้ี องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีความจำเปนท่ีจะตองขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ดังน้ี 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง งบลงทุน คาท่ีดินและส่ิงกอสราง คากอสรางสาธารณูปการ จำนวน 
451,000 บาท  งานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน คาท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง คากอสรางสาธารณูปโภค จำนวน 988,000  บาท  รวมเปนเงิน
ท้ังส้ิน  1,439,000 บาท (หน่ึงลานส่ีแสนสามหม่ืนเกาพันบาทถวน)  ตาม
รายละเอียดแนบทาย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบ
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ลงทุนโดยการโอนเพ่ิมโอนลด ท่ีทำให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอน
ไปต้ังจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

เพ่ือใหการโอนงบประมาณรายจายดังกลาว เปนไปโดยถูกตองตาม
ระเบียบของทางราชการจึงไดเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายมา
เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณา อนุมัติตอไป 

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม เชิญครับ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)  เชิญทานเกรียงศักด์ิ ครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ เรียนทานประธานท่ีเคารพครับ ผมเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอำเภอเมืองครับ ทานประธานครับ ผมไดเปดดูในใบขอ
อนุมัติขออนุญาตจากทานผูบริหารท่ีจะใหสภาไดใหความเห็นชอบ และอนุมัติให
ทานทำการโอนงบประมาณตรงน้ี ส่ิงท่ีผมใหความสงสัยก็คือคากอสรางฝายน้ำลน
ครับ    ท่ีอำเภอหนองกุงศรี ทานประธาน ถาเปนฝายน้ำลนทานประธาน น้ำเต็ม
กอน เต็ม  ลำหวยเต็มลำหนองกอนคอยลน แสดงวาน้ำตรงน้ีสามารถนำไปใชใน
การเกษตรหรือใชอะไรก็ได ทำนา ทำพืชสวน การเกษตร ไดดีทานประธาน ถาเปน
ฝายตามแบบของกรมชลประทาน ตามแบบของกรมประมง หลังฝายสามารถ
สัญจรไปมาไดทานประธาน กรมชลประทานก็สามารถสัญจรไปมาได ถากรม
ประมงก็สัญจรไปมาได  เปนประโยชน ตรงน้ีทานประธานผมก็เลยเกิดความสงสัย
วา ทานใหเหตุผลวาเน่ืองจากทานต้ังงบประมาณต่ำกวาความเปนจริง แสดงวาต้ัง
งบประมาณไมเพียงพอ ตรงน้ีผมก็เลยเกิดความสงสัยวามันมีเหตุอะไร มันมีอะไรถึง
ไดโอนไปทำรายการใหม เชนไปทำถนนคอนกรีตอยางน้ีทานประธาน ฝายมัน
เก่ียวของกับพ่ีนองประชาชน เก่ียวของกับเกษตรกร ท่ีนำน้ำตรงน้ันผลิตใชใน
การเกษตรครับทานประธานผมก็เลยขอเหตุผลจากผูบริหารดวยครับ ทานประธาน
ครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานเกรียงศักด์ินะครับ เร่ืองท่ีทานสงสัยนะครับ  
(นายเสนีย  เอกบุตร) มีทานสมาชิกทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมครับ                

ถาไมมีนะครับผมจะใหทานผูบริหารไดช้ีแจงเก่ียวกับขอสงสัยของทานเกรียงศักด์ิ
ครับ ผูท่ีอภิปรายในสภานะครับ เชิญทานนายกครับ เชิญครับ 

 

นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล คะ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทานสมาชิก 

(นายก อบจ.กาฬสินธุ) สภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุทุกทานคะ ดิฉัน นางเฉลิมขวัญ            
หลอตระกูล นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ก็ขออนุญาตเรียนช้ีแจง
เพ่ิมเติมในเหตุผลนะคะ ประกอบการโอนงบประมาณรายจายในเร่ืองท่ีเราไดมี 
การจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2565 ในประเภทการกอสราง
ฝายน้ำลนนะคะ  ตามรายละเอียดท่ีทานไดเห็น ในเอกสารท่ีแนบใหทานนะคะ   
ในกรณีท่ีไดขอโอน งบประมาณเพ่ือไปดำเนินการเปนถนน สืบเน่ืองจากในสวนของ
การกอสรางฝายน้ำลน ลำหวยลำหนองแสนนะคะ เด๋ียวจะใหทางทานผูอำนวยการ
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กองชางไดอธิบายเพ่ิมเติม สืบเน่ืองจากการประมาณการท่ีเราไดบรรจุ และก็จัดทำ
งบประมาณไวในงบประมาณป 2565 น้ัน เม่ือไปตรวจสอบดูอีกคร้ังหน่ึง 
งบประมาณไมเพียงพอตอการดำเนินการนะคะ เราก็เลยคิดวาเราตองไดเสนอสภา
มาเพ่ือท่ีจะจัดทำงบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือใหสามารถกอสรางฝายน้ำลนตามความ
ตองการและความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน เพราะวาหากเราทำไมตรงตามท่ี
ปญหา ปริมาณงาน ขอบเขตในการกอสรางก็จะเกิดความเสียหายนะคะ ก็เลยได
ขออนุญาตไดเสนอตอสภาเพ่ือโอนงบประมาณไปแกไขปญหาอยูในอำเภอเดียวกัน
นะคะ ยังเปนอำเภอหนองกุงศรีเชนเดียวกัน ก็เปนการแกไขใหพ่ีนองประชาชนใน
อำเภอหนองกุงศรีคะ ในสวนของการคำนวณในเร่ืองของการออกแบบ  ประมาณ
การ ขออนุญาตใหทางทานผูอำนวยการกองชางไดนำเสนอเพ่ิมเติมคะ ทาน
ประธานคะ 

 

ประธานสภาฯ ทานผูบริหารไดใหทานผูอำนวยการกองชางไดช้ีแจงนะครับ เชิญผูอำนวยการ 

(นายเสนีย  เอกบุตร)  กองชางครับ เชิญครับ 
 

นายชัยศิริ  โรจนกิจ กราบเรียนทานประธาน ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ตามท่ีมีขอ 

(ผูอำนวยการกองชาง)  สอบถามเร่ืองการกอสรางฝายน้ำลน แลวมีการขออนุญาตขอนุมัติยกเลิกไปต้ังจาย
รายการใหม อันน้ีขอนำเรียนวาชวงท่ีเราดำเนินการตอนน้ัน โครงการมันก็เยอะ
พอสมควร ซ่ึงปรากฏวาโครงการน้ีนอง เๆจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการก็ไดทำ
ประมาณการผิดพลาด ซ่ึงทำใหยอดงบประมาณไมตรงกับตัวแบบและประมาณ
การจริง  ซ่ึงไดทำการตกหลน คิดราคาตกหลนไปนะครับ ซ่ึงงบประมาณไม
เพียงพอในการกอสราง ถาดำเนินการไปก็คงดำเนินการไมไดนะครับ มันเกิด
ขอผิดพลาดอันน้ี กองชางก็ขอนำเรียนและขอรับผิดครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานผูบริหารนะครับ ท่ีทานไดใหผูอำนวยการกองชางไดช้ีแจง กับทาน 

(นายเสนีย  เอกบุตร) สมาชิกสภาของพวกเราไดทราบนะครับ มีทานสมาชิกทานใด มีความประสงคจะ
อภิปรายหรือไมครับ เชิญครับ  เชิญทานจำลองครับ เชิญครับ 

 

นายจำลอง  กุลชนะรงค กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพครับ ทานผูบริหาร ผมจำลอง กุลชนะรงค ครับ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเขตอำเภอหนองกุงศรี เขต 1 ในพ้ืนท่ีของ
ผมครับ ถาเกิดจะเปล่ียนแปลงจริงๆถาเกิดไดมาทางหนองส่ี ก็เคารพครับ ถาเกิด
ตอไปฝายน้ำลนตัวน้ี ผมไดรับปากกับพ่ีนองแลว ท้ังญาติพ่ีนองผม ท้ังชาวบาน           
แตวาก็ขอความกรุณาทานประธานผานทานผูบริหารนะครับถาเกิดงบประมาณ
เพ่ิมเติมไดก็ขอเพ่ิมเติมครับ เพราะวามีความจำเปนจริงๆครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  มีทานสมาชิกทานใดมีความประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญครับ เชิญทาน 

(นายเสนีย  เอกบุตร)  เกรียงศักด์ิเชิญครับ 
 

นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ เรียนทานประธานท่ีเคารพครับ ผมนายเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอำเภอเมืองครับ ทานประธานครับ ผมมีเร่ืองท่ี
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เก่ียวของกับทานประธานกับเพ่ือนสมาชิกสภา โดยเฉพาะนับจากวันน้ีไปจนถึงส้ิน
เดือนน้ีทานประธาน เรามีส่ิงท่ี เรามีภารกิจหนาท่ีท่ีตองมาทำหนาท่ีตรงน้ีอยูในหวง
ท่ีวามันมีความสำคัญ โดยเฉพาะวานอกจากรางขอบัญญัติป 2566 ท่ีจะเขาสภา
แลวน่ี ยังมีส่ิงท่ีผูบริหารท่ีจะแกปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนคือ
พิจารณางบเพ่ิมเติมอีกหน่ึงอยางครับทานประธาน อยางท่ีสาม ผมก็ยังไดขาววาจะ
มีเก่ียวกับเงินเหลือจายป 65 อีกทานประธาน ส่ิงเหลาน้ีท้ังสามอยางสามประเด็น
ท่ีทานกลาวกับทานประธานไปแลวน่ี ตองการเง่ือนเวลาในการกันเงิน ทาน
ประธานครับกันเงิน ไมใชจังหวัดกาฬสินธุจังหวัดเดียวท่ีกันเงิน ถากันพรอมกันแลว 
ถาเกิดวาส่ิงเหลาน้ีไปชนกันเกิดเราลงระบบไมได มันจะเสียเวลา ผมก็เลยกราบ
เรียนทานประธานถึงเพ่ือนสมาชิกสภาวาชวงน้ีเปนชวงท่ีมีความสำคัญอยางท่ีสุด 
และการอภิปรายบางคร้ังถาเกิดวามันลอแหลมท่ีจะทำใหมันไมถูกกับขอกำหนด ไม
ถูกกับเง่ือนเวลา ไมถูกกับระเบียบบางคร้ังจะเปนขอกฎหมายท่ีทำใหเราเสียโอกาส
ไดครับทานประธาน ผมก็เลยกราบเรียนทานประธานถึงเพ่ือนสมาชิกสภา วาหวงน้ี
เปนหวงท่ีตองใหโอกาสเพราะองคการบริหารสวนจังหวัดของเรา สามารถท่ีจะผอน
ปรนหรือสามารถท่ีจะอนุโลมในส่ิงท่ีจะคลาดเคล่ือน และสามารถปรับปรุง
เปล่ียนแปลงได แตถาเราสงไปหนวยงานอ่ืนแลวผมไมทราบวาเขาจะใหโอกาสเรา
หรือไมครับทานประธาน ตรงน้ีตางหากท่ีผมเปนหวง ผมก็เลยกราบเรียนทาน
ประธานวาใหเพ่ือนสมาชิก ขอความกรุณาทานไดทำความเขาใจตรงน้ีดวยในเง่ือน
เวลาในการอภิปราย เพ่ือท่ีจะลงมติตรงน้ีใหพิจารณาในเร่ืองเง่ือนเวลากับลักษณะ
ขอกฎหมาย ขอระเบียบดวยครับทานประธานครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานเกรียงศักด์ินะครับท่ีแสดงความเปนหวงตอการดำเนินกิจการของ  
(นายเสนีย  เอกบุตร) อบจ.ของเรานะครับ มีทานสมาชิกทานใดมีความประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ 

เชิญครับ เชิญทานสุรพงษ ครับ 
 

นายสุรพงษ  พลซื่อ ขออนุญาตทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมสุรพงษ  พลซ่ือ สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอำเภอกุฉินารายณ เขต 3 ทานประธานครับเรา
ตองทำความเขาใจเปนทิศทางเดียวกัน ผมเขาใจวาสภาอันทรงเกียรติตรงน้ี ทำ
หนาท่ีในฐานะสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด น่ันก็เปนสวนหน่ึงท่ีจะรับ
ปญหาความเดือดรอนแตละเขต มาท่ีสภาอันทรงเกียรติแหงน้ีดวยความภาคภูมิใจ 
เพราะฉะน้ันระยะเวลาเราทราบดี 30 กันยายน คือวันส้ินปงบประมาณ เราทราบ
ดี เราหารือกันแลวระยะเวลาหวงตรงไหนอยูในขอบตรงไหน เราหารือกันจบแลว 
เพราะฉะน้ันเม่ือขอบัญญัติเขาสภาอันทรงเกียรติตรงน้ี ในฐานะทานสมาชิก 30 
ทานท่ีเปนตัวแทนรับความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนท่ีจะตองจำเปนตองมาพูด
ตรงน้ี ถาเวลาถามีความสงสัย ก็ตองถาม อยาหวงเร่ืองเวลาครับ แตเม่ือถามแลว
กระจางแลวเขาใจแลว ทานจะยกมือเปนเอกสิทธ์ิของทาน ทานไมยกมือก็เปนเอก
สิทธ์ิของทาน เพราะฉะน้ันถาจะบอกวา จะใหสมาชิกสงสัยแลวไมถาม คงจะเปนไป
ไมไดครับทานประธานครับ เพราะฉะน้ันวันน้ีผมไมไดพูดเพ่ือวาโครงการน้ีโครงการ
น้ันเปนของคนน้ัน คนน้ี แตผมเช่ือม่ันวา ทานนายกในฐานะหัวเรือใหญของพ่ีนอง
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ชาวกาฬสินธุ ทานคงไมลืมปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองชาวกาฬสินธุแนนอน 
ผมเช่ือม่ันอยางน้ัน เพราะฉะน้ันทานอยาหวงเร่ืองระยะเวลา ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาครับเรายังอยูในญัตติระเบียบวาระท่ี 3 ครับ เร่ืองโอนงบประมาณ 

(นายเสนีย  เอกบุตร) รายจาย ประจำป 2565 ขอใหทานเขาตรงประเด็นเลยนะครับ มีทานสมาชิกทาน
ใดมีความประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญครับ มีทานสมาชิกทานใดมีความ
ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญครับ มีทานสมาชิกทานใดมีความประสงคจะ
อภิปรายหรือไมครับ เชิญครับ ถาไมมีนะครับ ผมจะขอมติจากท่ีประชุมนะครับ 
เชิญทานเลขาตรวจนับองคประชุมครับ เชิญครับ 

 

เลขานุการสภาฯ ครับ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ทางฝายเลขาไดตรวจนับองคประชุมครับ  
(นายสุนันท  โคตะวินนท) ขณะน้ีมีทานสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุมท้ังหมด 24 ทานรวมท้ังทานประธานดวย

นะครับ สำหรับทานประธานมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดวยนะครับโดยไมตองลุก
ออกจากท่ีน่ังนะครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ - 24 เสียง นะครับ 

(นายเสนีย  เอกบุตร) - มีสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่ทานนายกเสนอโปรดยกมือขึน้ครับ  
- 23 เสียง นะครับ 

- มีสมาชิกทานใดไมเห็นชอบตามที่ทานนายกเสนอโปรดยกมือข้ึนครับ  
- ไมมี 
- งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ 

- ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุมีมติเห็นชอบตามญัตติที่ทาน
นายกเสนอนะครับ 

    ครับขออนุญาตท่ีประชุมนะครับ ผมขอพักการประชุม 5 นาทีครับ  
 
    หลังจากท่ีเราพักการประชุม เปนเวลา 5 นาที นะครับ ตอไปน้ีเปนการประชุม  
 ตอนะครับ เชิญทานคงเดช เฉิดสถิตย นะครับ รองประธานสภา ทานท่ี 1 ข้ึนทำ

หนาท่ีประธานสภาในการประชุม คร้ังน้ีนะครับ เชิญทานครับ 
 
ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมพรอมนะครับ ผมขออนุญาตเริ่มระเบียบวาระที่ 4 ตอเลยนะครับ 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย) 
 
ระเบียบวาระที ่4  ญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

เรื่อง  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

    -  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ผูเสนอ 
    -  เชิญทานนายกครับ 
 
นางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และสมาชิกสภา 
(นายก อบจ.กาฬสินธุ) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  
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ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดพิจารณาอนุมัติ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปแลวน้ัน 

บัดน้ีปรากฏวา องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ มีความจำเปน             
ตอง  ต้ังงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม เน่ืองจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิมข้ึน                 
ทำให มีรายรับเกินยอดรวมท้ังส้ินของประมาณการรายรับ เปนเงินท้ังส้ิน 
3 5 ,417,600.00 บ าท  ห รือ อ งค ก ารบ ริห ารส วน จั งห วัด ก าฬ สิ น ธุ                    
มีรายไดบางประ เภท ท่ี มิได ต้ังไว ในประมาณการรายรับ เป น เงิน ท้ั งส้ิน              
35,417,600.00 บาท ทำใหมีความจำเปนตองต้ังงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
(ฉ บั บ ท่ี  1 )  ป ร ะ จ ำป งบ ป ร ะ ม าณ  พ .ศ . 2 5 6 5   เป น เ งิน ท้ั ง ส้ิ น  
35,417,600.00  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
รายการ ยอดประมาณการเดิม รับจริงระหวางป ยอดประมาณการ 

หมวดคาธรรมเนียม 
คาปรับ และใบอนุญาต 

   

คาธรรมเนียมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน มาตรา 9 

15,000 23,120 8,000 

คาธรรมเนียมบำรุง อบจ. 
จากผูเขาพักโรงแรม 

150,000 189,399 30,000 

รวมหมวดคาธรรมเนียม 
คาปรับ และใบอนุญาต 

165,000 212,519 38,000 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    
คาขายเอกสารการจัดซ้ือ
จัดจาง 

500,000 651,500 150,000 

คาจำหนายเศษของ - 7,934 7,500 
คารับรองสำเนาและถาย
เอกสาร 

1,000 1,555 500 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 501,000 660,989 158,000 
หมวดภาษีจัดสรร    
คาภาคหลวงและ
คาธรรมเนียมตามกฎหมาย
วาดวยปาไม 

- 1,516 1,500 

ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 
กำหนดแผนฯ 

100,000,000 106,372,549 6,350,000 

ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 
อบจ.ฯ รอยละ 5 

52,000,000 81,553,386 28,870,100 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 152,000,000 187,927,451 35,221,600 
รวมทุกหมวด 152,666,000 188,800,959 35,417,600 
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2.  รายจาย 
รายการ ยอดประมาณการเดิม จายจริงระหวางป ยอดประมาณการ 

จายจากงบประมาณ    
งบกลาง 10,962,910 10,137,055 1,062,600 
งบลงทุน   33,345,000 
รวมจายจากงบประมาณ 10,962,910 10,137,055 35,417,600 

     
    คะเรียนทานประธานสภา เพ่ือใหทานสมาชิกสภาไดพิจารณาคะ 
 
ประธานสภาฯ   ครับเชิญทานนายกครับ 
(นายคงเดช เฉิดสถิตย) 
 
นางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และทานสมาชิกสภา
(นายก อบจ.กาฬสินธุ)  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ นะคะ ก็กราบขออภัยนะคะ ขอรายงานใน 

ยอดประมาณการ รายงานงบประมาณรายจายท่ีเราจะจัดทำรายจายเพ่ิมเติม  
ฉบับท่ี 1 นะคะ ก็จะมียอดประมาณการ  35,417,600 บาทคะ  

 
ประธานสภาฯ ขอบคุณทานนายกนะครับ ตามท่ีทานนายกฯ  ไดเสนอญัตติตอสภาเพ่ือใหสภา 
(นายคงเดช เฉิดสถิตย) พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เร่ือง  

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขอ
เชิญทานเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจง ระเบียบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

    ขอเชิญครับ 
 
เลขานุการสภาฯ ครับทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ครับทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ 
(นายสนุันท โคตะวินนท)  ตามขอบังคับการประชุม ขอท่ี 47 นะครับ ในการพิจารณารางขอบัญญัติ วาระท่ี  

1 ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติ และลงมติวาจะรับ
หลักการแหงรางขอบัญญัติน้ันหรือไมหากมีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอธิบาย
หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายในเร่ืองน้ันพอสมควรแลวครับ
ก็หมายความวาในการพิจารณาวาระท่ี 1 นะครับทานสมาชิกปรึกษานะครับและก็
ทานสมาชิกสงสัยทานใดก็สามารถจะอธิบายตอท่ีประชุมไดครับเพ่ือโปรดทราบ
ครับ 

 
ประธานสภาฯ   ตอไปเปนการพิจารณาในวาระที่ 1  ชั้นรับหลักการนะครับ โดยใหท่ี                
(นายคงเดช เฉิดสถิตย)  ประชุมปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการ 
    แหงรางขอบัญญัติหรือไม 
    -  เชิญสมาชกิทานใดประสงคจะอภิปราย เชิญครับ 
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นายสุรพงษ  พลซื่อ  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมสุรพงษ พลซ่ือ กุฉินารายณ เขต 3  
ทานประธานครับ ความจริงแลวก็เขาใจนะครับ วาเราเอกสารท่ีเราไดมาเพ่ือความ
ถูกตอง ผมขอเช็ครายละเอียดถาตัวเลขผิดยอดจาก 35 จะเปน 42 แตถาตัวเลข
ถูกก็คงเปนไปตามรางตรงน้ีท่ีนำเสนออยูท่ียอดท้ังหมดอยูท่ี 35 ลานเศษนะครับ 
ทานประธานลองเปดดูหนา 4/5 ในหมวดเร่ืองภาษีรถยนตเราประมาณการเดิมอยู
ท่ี 180,600,000 บาท  เรารับจริงระหวางปอยูท่ี 187,700,000.- บาท 
โดยประมาณนะครับ ก็เลยในชองถัดมายอดประมาณการท่ีจะบอกช้ีเห็นวารับจริง
กับประมาณการน้ัน แตกตางกันเทาไหรแตยอดตรงน้ีไมไดระบุลงไปท่ี 7 ลานเปน
ยอดวางอยูแตพอมาดูหนาสุดทายเปนอาจจะตองใชคอมพิวเตอร Sum เปนยอด
อยูท่ี 35 แตถายอดตรงน้ีผิดเขาไมไดบวกดวยมันจะยอดมันจะข้ึนมาเปน 42 
ทันที  เพราะฉะน้ันอยากใหเช็คตัวเลขตรงน้ีนะครับวาบวกยอด 135 เน่ียเราบวก 
7 ลานตัวน้ีเขาไปแลวหรือยัง  หรือวาใน 180 ลาน 187 ลานเน่ียมันมันมัน
ตัวเลขอันไหนถูกตองกันแนนะครับ  อยากจะใหยึดตรงน้ีดวยนะครับ วา เพราะวา
ถาตัวเลข  ตัวน้ีถาเคล่ือนถาเปนจริงอยางท่ีตรงน้ีขาดไป 7 ลานยอดรวมท้ังหมดใน
เงินลนภาษางาย  ๆก็คือ เงินลนก็คือปงบประมาณน้ันจะข้ึนมาเปน 42 ลานแตถา
เปนไปตามเอกสารตรงน้ีก็จะอยูท่ี 35 ลานเศษ เพราะฉะน้ันผมเลย เล็งเห็นวายอด 
ในตรงน้ีถาเราเปนจริงถาเราผิดพลาดตรงน้ีผมไมไดมองวาใครผิดพลาดนะครับ มัน
ผิดพลาดกันไดครับ  แตวายอดตรงน้ีมันแตกตางท่ี 7 ลาน ถา 7 ลานจริง ผิดพลาด
จริง เงิน 7 ลานตรงน้ัน เราก็จะไมไดตกเปนเงินสะสมเราก็จะสามารถแกไขทำ
โครงการเพ่ือแกไขปญหาของประชาชนไดมากย่ิงข้ึนเปนประโยชนกับพ่ีนองชาว
กาฬสินธุ มากย่ิงข้ึน เพราะฉะน้ันอยากใหทบทวนอยากใหเช็คดูดวยครับพอดีนะ
ครับขอบคุณครับ 

  
ประธานสภาฯ   ขอบคุณ ทานสุรพงษ นะครับ ในเม่ือตอนน้ีตัวเลขมันยังไมตรงกันนะครับ ผม  
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)  ขอทำความเขาใจกับทานสมาชิกทุกทานนะครับ ขอพักการประชุม 5 นาทีครับ 

เม่ือท่ีประชุมพรอมนะครับ ทานประธานสภาอยูในท่ีประชุมนะครับ เชิญทาน
ประธานสภาทำหนาท่ีตอครับ เชิญทานเสนีย เอกบุตรครับ  

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานรองประธานคงเดช นะครับ ตามท่ีทานสมาชิกไดอภิปรายในสภา 
นายเสนีย  เอกบตุร อยากใหทานนายกไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภานะครับ เชิญทานนายก

ครับ  
 
นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และทานสมาชิกสภา
(นายก อบจ.กาฬสินธุ)   องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทุกทาน ตามท่ีทานสมาชิกสภาไดมีขอสอบ 

ถามนะคะในประเด็นของการจัดทำงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ประจำป
งบประมาณ 2565 ดิฉันก็ใครขออนุญาตใหในสวนของผูท่ีเก่ียวของก็คือเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติในสวนของการจัดทำบัญชีงบประมาณนะคะแลวก็คงจะขออนุญาตนำเรียน
ผานทานประธานสภาไปยังทานสมาชิกนะคะวาในระบบการจัดทำบัญชี
งบประมาณรายจายนะคะ ตาง เๆน่ียในตัวเลขท่ีเราเห็นกับตัวเลขทางบัญชีน้ีนะคะ 
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ก็อาจจะมีในสวนท่ีการกรอกตัวเลขยังไงเน่ียในรายละเอียดเน่ียทำใหตัวเลขท่ีทาน
เห็นจะไมไดสอดคลองกันแตในรายละเอียดของการจัดทำงบประมาณตัวน้ีไดผาน
การตรวจสอบแลวก็ไดกรอกขอมูลในระบบการจัดทำบัญชีงบประมาณรายจายของ
เราเรียบรอยแลวขออนุญาตใหทางกองยุทธศาสตรคะไดอธิบายเพ่ิมเติมกับทาน
สมาชิกอีกคร้ังหน่ึงคะ  

 
ประธานสภาฯ   อนุญาตครับ เชิญครับ กองยุทธศาสตร นะครับ เชิญครับ 
(นายเสนีย เอกบุตร)  
 
นางวนิดา อำภรณ  ทานประธานสภา ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และทานสมาชิกสภาทุก 

ทานนะคะ ดิฉันนางวนิดา อำภรณ ขอช้ีแจงในกรณีของเร่ืองของตัวเลขท่ีในการ
ประมาณการรายรับนะคะ ซ่ึงตามท่ีทานเห็นก็จะมีบางบางประการท่ีทานอาจจะ
คิดวาทำไมไมเอามาต้ังนะคะเพราะวาในสวนของกองยุทธศาสตรและจะมองใน
ภาพรวมก็คือตัวเลขบางตัวอาจจะเพ่ิมข้ึนมา 7 ลานแตวาในบางตัวมันก็จะมีติด 
ลบอยูนะคะซ่ึงถาจะมองอยางเชนในหมวดของภาษีอากรนะคะประมาณการไวท่ี   
27 ลานรับจริง 22 ลาน ก็คือเรา ติดลบอยู 4 ลาน 7 นะคะ  ในสวนของหมวด
คาธรรมเนียมคาปรับใบอนุญาตแลวต้ังไว 975,000.- บาท  เรารับจริงก็คือ 
310,000.- บาท นะคะติดลบ อยูประมาณ 664,481.-  บาท ในหมวดของ
รายไดทรัพยสินท่ีเราประมาณการไวท่ี 4 ลานนะคะ เราจัดเก็บไดจริงอยูท่ี 
2,547,611 บาทนะคะ ติดลบอยูท่ี 1,452,388.- บาท และในสวนของ        
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ดเราประมาณการไวท่ี 851,000.- บาท รับจริงอยูท่ี 
661,689.- บาท ติดลบคือ 189,310 บาทนะคะ หมวดรายไดจากทุนประมาณ
การไว 4,300.- เราเก็บไมไดนะคะติดลบ 4,300 คะและในสวนของหมวดภาษี
จัดสรรนะคะต้ังไว 332,600,000.- บาท เก็บได 37,572,336.- บาท  ก็คือถา
จะมองก็เกินมา 43 ลานนะคะ แตวาในความเปนจริงก็คือหักลบกลบหน้ีแลวนะคะ
ก็จะคงเหลือท่ี 34,715,484.72.- บาท ถาทานจะมองภาพภาพท่ีบัญชีการกรอก
ขอมูลก็อาจจะมีการผิดพลาดคลาดเคล่ือนนะคะถาผิดพลาดยังไงก็จะขอไป
ตรวจสอบอีกคร้ังปรับปรุงใหถูกตองกอนท่ีจะนำเสนอตอจังหวัดตอไปคะขอช้ีแจง
คะ  

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานครับ ตามท่ีทานนายก ไดใหกองยุทธศาสตร ไดช้ีแจง ตอสภา มีทาน 
(นายเสนีย เอกบุตร)  สมาชิกสภาทานใด มีความประสงคจะอภิปรายหรือไมนะครับ เชิญครับ  

เชิญทานสุรพงษ ครับ 
 
นายสุรพงษ พลซื่อ   ครับทานประธานท่ีเคารพครับ ความจริงคงจะไมเสียเวลาสักเทาไหรนะครับแตดวย 

ความรูและเขาใจนะครับเพราะวาก็ดูแลวก็หลายตัวเลขมันก็แตกตางก็เขาใจอยูก็
เลยไปเห็นยอดใหญๆก็เลยตกใจนะครับไมไดรับการช้ีแจงแลวก็คงโอเคเขาใจในการ
ทำงานนะครับแตวาคร้ังมันก็มีหลายยอดเปนยอดติดลบก็ไมมาใสก็เลยก็เลย มันไป
หักลบกับ 7 ลาน ก็ฝากทาง ผอ. นะครับ กอนท่ีจะเขาไปทางผูวาเซ็นอนุมัติก็ขอให
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ตรวจ สอบ อีกสักคร้ัง ถาเปนไปไดก็ปร้ินตัวน้ันเลยก็ไดครับใหขอมูลมันลิงคแบบ
อัตโนมัติก็ไดครับ แตวามันก็จะไดชัดเจน ตรงน้ีเราเขาใจ แตถาไปถึงผูวาราชการ
จังหวัดก็ใหมันถูกตองนะครับ ขอบคุณมากครับ  

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานสุรพงษนะครับ ท่ีเปนหวง ผมจะไดรายงานตอผูบริหารและก็ใหทาน  
(นายเสนีย เอกบตุร) ไดกำชับ ฝายยุทธศาสตรอีกคร้ังหน่ึงนะครับ ญัตติรางขอบัญญัตินะครับ มีสมาชิก

ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมนะครับ เชิญครับ เชิญทานเกรียงศักด์ิ นะครับ 
เชิญครับ 

 
นายเกรียงศักดิ ์พันโกฏิ  เรียนทานประธานท่ีเคารพครับ ผมเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ อำเภอเมืองครับทานครับ  

สำหรับผมแลวก็มีส่ิงท่ี จะฝากไปถึงทานผูบริหารไดพิจารณาวาทานทำงบตรงน้ี ก็
ยังไมเขาเปานัก ในสวนท่ีทานทำนโยบายของทานมาโดยเฉพาะท่ีทานทำหนาท่ีใน
สวนของราชการในกองสงเสริมคุณภาพชีวิต ผมดูส่ิงท่ีทำมาก็คือโครงการโยธาเปน
สวนมาก สวนแผนงานโครงการ การเกษตร หรือวาแผนงานท่ีจะสอดคลองกับทาน
ไดมีนโยบายมาพรอมท้ังทานเคยทำหนาท่ีในกองสงเสริมคุณภาพชีวิต คือแผนงาน
สรางชุมชน ยังนอยอยู ทานประธานครับ ถาดูไปแลวมันมีเหตุอยู 3-4 ขอ ทำให
ทานผูบริหารไมสามารถท่ีจะทำให ทำแผนงานการเกษตร หรือเปนแนวชุมชน
เขมแข็งได ไดมากในสัดสวนท่ีสมกับความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนกาฬสินธุ 
ครับ คือขอท่ี 1 ทานประธานครับ สวนมากหนังสือรองขอจากเทศบาลตำบล หรือ
หมูบานตางๆสวนมากท่ีจะทำการกอสรางถนน คสล. หรือลาดยาง และก็ลูกรัง ก็ 
3 อยาง และเขาใจไดครับจากเทศบาลตำบลสวนมากครับจะเสนอเฉพาะถนน
หนทาง ความเปนจริงคือแหลงน้ำเพ่ือการเกษตรผูบริโภคและแผนงานสรางความ
เขมแข็ง ทานประธาน สวนอันท่ี 2 อยากฝากถึงทานผูบริหาร การเขาแผน แผน
ของกองยุทธศาสตร เขายากโดยเฉพาะโครงการท่ีเปนพวกแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร
ขุดลอกหวยหนองคลองบึงน้ีทำยาก อันน้ีก็ฝากดวย อันท่ี 3 ครับ การสำรวจเวลา
ไปสำรวจเคร่ืองไมเคร่ืองมิือก็ไมคอยพรอม ทานประธานก็นึกดูวาหวยหนองคลอง
บึง มันจะเต็มไปดวยวัชพืช โคลน ข้ีโคลน อะไรพวกน้ีทานประธานทำใหเรามี
อุปสรรคในการท่ีจะเขาพ้ืนท่ี ฉะน้ันมันไมมันจะไมงายเหมือนไปทำถนนลาดยาง 
ถนนคอนกรีตทานประธาน ไปงายมางายกวาอุปสรรคอยางหน่ึงคือการเขาพ้ืนท่ีก็
เปนเร่ืองยาก แลวเคร่ืองไมเคร่ืองมือท่ีจะเขาไปพ้ืนท่ีก็ลำบากทานประธาน อยาง
สุดทายทานประธาน  เวลาท่ีจะประมาณการมาแลว ทานผูเปนวิศวกร ทานก็
ลำบากใจ เพราะวา สตง. หรือ ปปช. ต้ังขอสังเกตวามีการขุดลอกขุดสระ เพ่ือ
การเกษตรแลว มีคนสังเกตวาจะมีลักษณะท่ีวาไปเอ้ือผลประโยชนหรือไม หรือวา
จะทำมันหรือวาจะเขาขายท่ีวา ต้ังขอสังเกตครับ ฉะน้ันทำใหวิศวกรทำใหลำบากใจ
ในการท่ีจะเซ็นแบบ ดังน้ันจึงเปนปญหาใหกับพ่ีนองประชาชนวาเราไมไดรับการ
แกไขปญหาเทาท่ีควรแตวาถนนหนทางท่ีทานเสนอมาผมก็เห็นดวยแตวาในสวนท่ี
งบท่ีจะเก่ียวของกับเกษตรกรหรือวาทานท่ีมีฐานะไมคอยดีมันไดนอย ขอฝากทาน
ประธานถึงทานผูบริหารวา ถาทานมีงบอยางอ่ืน อะไรก็แลวแตหรือวาทานจะ
นำเขาสภาในตอ  ๆไป ขอใหมีสัดสวนในแผนงานการเกษตร ใหมันมากข้ึนมา
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หนอย อันน้ี มีแคประมาณ ไมถึงลานนะครับ เกาแสนกวาบาท นอยนะครับถา
เปรียบเทียบกับแผนงานโยธา ผมขอฝากทานประธานถึงทานผูบริหารดวยครับ 
ชวยปรับปรุงตรงน้ีดวยครับ ครับทานประธานครับ  

 
ประธานสภาฯ ขอบคุณนะครับ เพ่ือนสมาชิกท่ีเปนหวงในการท่ีจะใหพวกเราไดดูแลพ่ีนอง 
(นายเสนีย เอกบตุร) ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีนะครับ ทานวรากรณ มีอะไรครับ เชิญครับ 
 
นายวรากรณ  ภูอาภรณ  ทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  

กระผมวรากรณ  ภูอาภรณ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทาน
ประธานครับวันน้ีเห็นรางประมาณฉบับเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 ป  2565  ก็ดีใจแทนพ่ี
นองประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุท่ีจะไดงบประมาณลงไปพัฒนาและแกไขปญหา
ความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ทานประธานครับ พอเปดดูในรางแลวน่ีดีใจ
แทนพ่ีนองยางตลาดเลยครับงบประมาณ 35 ลาน ลงไปยังตลาดอำเภอเดียวเกือบ 
10 ลานแตประเด็นตอมาก็คือวาในสวนของงบประมาณท่ีลงไปยังอำเภอตลาดน้ัน
มันไปจุกอยู 2 เขตพ้ืนท่ีของทาน ส.อบจ. พ้ืนท่ีเขต 2 ของอำเภอยางตลาด พ้ืนท่ี
เดียว ไดเกืิอบ 11 โครงการ  แลวก็เขต 4 อำเภอยางตลาด ได 7 โครงการ  ผม
เคยนำเรียนปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตอทานนายกและก็
ทานผูบริหารทองถ่ินก็ไดนำเสนอโครงการเขามาเก่ียวกับปญหาในพ้ืนท่ีถนนเปน
หลุมเปนบอ แลวทานนายกอปท.  ก็ไดนำหนังสือประสานของบประมาณเขามา
เก่ียวกับความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนทานนายกก็เลยรับปากวาจะนำ
งบประมาณไปชวยเหลือแกไขปญหาแตพอมาเปดดูแลว ไมพบโครงการท่ีจะนำลง
พ้ืนท่ี อันน้ีก็นอยใจแทนพ่ีนองประชาชนในเขต 3  อำเภอยางตลาด ท่ีขอนำเรียน
อยางน้ีตองเห็นดวยอยางย่ิงกับทานเกรียงศักด์ิท่ีขออนุญาตเอยนามทาน วันท่ีทาน
นายกแถลงนโยบายทานบอกวาจะพัฒนาใหครอบคลุมทุกดานเรามีโรงเรียนใน
สังกัด 12 โรงเรียน พอมาเปดดูโครงการในรางฉบับท่ี 1 น้ีโครงการไมลงพ้ืนท่ีใน
โรงเรียนซักโครงการเลย  ตอไป รพ.สต. จะเขามาอยูกับ อบจ. ของเรา วันท่ี 2 
ตุลาคมน้ีงบประมาณท่ีจะผลักดันให รพ.สต. ก็ไมมีในรางฉบับน้ี  ดวยหลายๆส่ิง
หลายๆอยาง   ท่ีนำเรียนทานประธานผานไปยังทานนายกเน่ีย ก็อยากใหทานดูแล
ในภาพรวม ในทุกดานทุกมิติท่ีทานแถลงนโยบายไว  เพราะฉะน้ันวันน้ีผมอยากจะ
สะทอนเก่ียวกับรางฉบับน้ีใหทานประธานใหทานผูเขารวมประชุมโดยเฉพาะทาน
นายกชวยพิจารณาในการทำงบประมาณคร้ังตอไปพยายามอยาใหมันกระจุก
เพราะวาพ่ีนองกาฬสินธุทุกคน ก็สนับสนุนทานนายกเขามาใหมีโอกาสบริหาร
งบประมาณบริหารบานเมืองก็อยากนำเรียนเบ้ืองตนไวกับการทำโครงการ ใน 
อบจ. ของเรา อยากใหทานนายกในฐานะท่ีทานเปนผูดูแลงบประมาณบริหาร
งบประมาณตองคำนึงถึงสวนรวมใหมากกวาน้ีก็คงจะมีส่ิงท่ีนำเรียนทานประธาน
ผานทานนายกแคน้ีกอนครับขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมนะครับ เชิญครับ  
(นายเสนีย เอกบุตร) เชิญทานวิรัตน ครับ เชิญครับ 
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นายวิรัตน ภูตองใจ  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ท่ีเคารพครับ กระผมวิรัตน  
ภูตองใจ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตเลือกต้ังท่ี 2 อำเภอ
สมเด็จ ในฐานะสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตอำเภอสมเด็จ 
ไมตางจากการเห็นการเสนอรางเพ่ิมเติมของทานนายก ฉบับท่ี 1  35 ลานใชไหม
ครับ ตัวเลขตกลงกันมาท่ี 35 ลาน ถา 35 ลาน ทานนายกวันน้ีแกไขปญหา 18 
อำเภอ 30 เขต ของสมาชิกสภาทุกทาน ก็คงจะไมตางจากทานสมาชิกท่ีอภิปราย
ไปเม่ือสักครูน้ีละครับ ใชหลักการกระจายนะครับอยากจะจุก วันน้ีความเดือดรอน
ของพ่ีนองประชาชน มิติหลัก  ๆเลยนะทานประธาน ก็คือเร่ืองของโครงสราง
พ้ืนฐานทำแลวภาพมันเห็นทำแลวมันไมสลายไมหายไมเหมือนกับการทำอยางอ่ืน
หลายมิติแตวาวันน้ีส่ิงท่ีสมาชิกลงพ้ืนท่ีเขาตางพูดกันชาวบานพบปะพ่ีนอง
ประชาชนเขาจะพูดกันอยางเดียวเลยวาให สจ.ดูถนนเสนน้ีหนอยใหไปพูดหนอยใน
สภาไมใชเขามาน่ังรอแตยกมือ ไมใชหรอกครับการท่ีจะพูดจะอภิปราย แมแตทาน
ไหนไมพูดไมอภิปราย ก็เขาใจวาการประสานงานการทำงานการนำความเดือดรอน
ก็ไปคุยหลังไมคกับทานนายกไดกับทานผูบริหารไดในวันน้ี 35 ลานถาเกิดวาถาลง
ทุกเขตพ้ืนท่ีการกระจายแกไขปญหาเพราะวาโครงการท่ีต้ังในวันน้ีเอาเขาสูสภา
วันน้ีลวนแลวแตเปนโครงสรางพ้ืนฐานเลยนะครับ ลวนแลวแตแกปญหาเร่ืองของ
ถนน เพราะฉะน้ันฝากทานประธานถึงทานผูบริหารดวยนะครับขอบคุณครับทาน
ประธานครับ 

 
ประธานสภาฯ ขอบคุณนะครับ ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทุกทาน  ๆ 
(นายเสนีย เอกบตุร)  นะครับ ท่ีไดอภิปรายอยางหลากหลาย นะครับ วันน้ีผมประธานสภาทำหนาท่ีก็จะ 

นำเรียนไปยังทานนายก เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 
ของพวกเรานะครับ เพราะวาทุก  ๆเขต ลวนมีความเดือดรอน ครับทานผูบริหารก็
คงจะเล็งเห็น มากอนมาหลังนะครับ แตวาทุกส่ิงทุกอยางจะตองดูแล บรรเทา ให
ไปดวยกันไดดีนะครับ ท้ังจังหวัดนะครับ มีสมาชิกสภาทานใดมีความประสงคจะ
อภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมนะครับ เชิญครับ เชิญทานอุทัย ครับ เชิญครับ 

 
นายอุทัย  แกวกลา  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ผมอุทัย           

แกวกลา จากฆองชัย กอนอ่ืนตองขอบคุณผูบริหารท่ีนำขอบัญญัติเพ่ิมเติมลงพ้ืนท่ี
ใหกับพ่ีนองกาฬสินธุนะครับ ผมมี 2 ประเด็นครับทานประธานครับ ความจริงแลว
ผมเห็นดวยบางเขตพ้ืนท่ีตามท่ีทานสมาชิกไดนำเรียนก็คือวา อาจจะมีกระจุกบาง 
2-3 เขต บาง 5-6 โครงการ  แตในภาพรวมแลว ผมเปดดูแลวน่ีแตครบทุกเขต
ครับ ทานประธานสภาครับ ก็ถือวาถาดูรายละเอียดท้ังหมดจะเห็นวาครบทุกเขต
อยูแตก็คง จะทำโครงการไมเปนไปตามนโยบายก็คงอาจจะเปนเพราะวาเพ่ิมเติมน่ี
แหละ ผมคิดวาในขอบัญญัติงบประมาณประจำป 66 ตองฝากทานผูบริหาร 2 
ประเด็น ประเด็นท่ีหน่ึง ในเร่ืองกระจายในอยากจะฝากใหชวยดูตามท่ีทานสมาชิก
ไดนำเรียนกับทานประธานผานไปยังทานผูบริหารวาดูเร่ืองกระจาย อันท่ี 2 วา ดู
ความหลากหลายโครงการใหเปนไปตามนโยบายท่ีทานนำเสนอไวเพราะวาตองจาย
เพ่ิมเติมอาจจะไดไมครบแตขอบัญญัติประจำปซ่ึงมีงบประมาณพอท่ีจะสามารถ
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ดำเนินการเร่ืองอ่ืนไดน่ีก็คิดวาอยากฝากวาเพ่ือเปนความหวังพ่ีนองกาฬสินธุก็อยาก
ใหชวยดูรายละเอียดนะครับผมคิดวาฝายบริหารก็คงตองดูรายละเอียดอยูแตเขาใจ
วาขอบัญญัติน้ีอาจจะเพ่ิมเติมอาจจะมีขอจำกัดหลายเร่ืองก็จะฝากวาในสวน
ขอบัญญัติประจำป 66 ขอแคอยากจะใหดูตามประเด็นท่ีสมาชิกไดนำเรียนตอทาน
ประธานผานฝายบริหารเพ่ือจะไดปรับปรุงใหสอดคลองกับส่ิงท่ีทานสมาชิกทุกทาน
ใดสะทอนตอทานประธานผานไปยังทานผูบริหารนะครับผมดูรายละเอียดแลว
พอจะครบทุกเขต แตมีบางเขตท่ีเพ่ิมมากจะมีบางทานประธานก็ขอนำเรียนเทาน้ี
ครับฝากทานประธานผานไปยังผูบริหารครับขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานนะครับ มีสมาชิกสภาทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพ่ิมเติม 
(นายเสนีย เอกบุตร)  หรือไมนะครับ เชิญครับ เชิญทานวิรมณศักด์ิ ครับ 
 
ด.ต. วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร ครับทานประธาน ผม ด.ต. วิรมณศักด์ิ วงศธิเบศร สมาชิกสภา เขตอำเภอนาคู ก็ 

เห็นทานสมาชิกหลายทาน ข้ึนมาพูดก็ดีใจนะครับ ผมเช่ือม่ันถือม่ันวานายกก็ให
ความเปนกลางตลอดนะครับ ทานมาปฏิญาณตนทานก็บอกวาเขมแข็ง แข็งแรง 
ซ่ือสัตย รวดเร็ว ทานบอกวาทานหลับตา ก็รูหมดจด จังหวัดกาฬสินธุ นะครับ ผมก็
เช่ือม่ัน ถือม่ัน อยางไรก็ตามอยางท่ีทานวรากรณบอกวากระจุก ผมก็ไปดูอยูนะ
ครับ ผมไปดูบอย  ๆ ลงหลายสิบลาน นาเห็นใจนะครับ ถนนต่ำน้ำทวม ครับ แถว
น้ันเปนดินเค็มดวย ดินไมเกาะตัวเทาไหร ถนนมันเลยพัง น้ำกัดเซาะงาย ผมก็ดู
ตลอดนะครบนาเห็นใจ ก็ 10 โครงการ ก็ธรรมดานะครับ ทางอำเภอนาคูก็ไดคน
ละ 1 โครง 2 โครง เขาวงก็อยูไดนะครับไมเปนไร ขอใหพ่ีนองกาฬสินธุ ทุกคน น่ัง
ตรงน้ีทุกทานนะครับ เปนคนกาฬสินธุ หมดครับ อยาคิดน้ันคิดน้ีไดมากไดนอยนะ
ครับ ผมวาแลวแตวาสนา ขอบคุณครับ   
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาทานใดมีความประสงคจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมนะครับ 
(นายเสนีย เอกบุตร)  เชิญครับ เชิญทานเกรียงศักด์ิครับ  
 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ ทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ อำเภอเมืองครับทาน

ประธาน ผมน่ังฟงเพ่ือนสมาชิกสภาไดสะทอน ความไมเขาใจในการกระจายงานลง
พ้ืนท่ี แตผมคิดวาอีกในประเด็นหน่ึงคือ ต้ังขอสังเกตวาเราไดทำกระช้ันชิด ในการ
ทำงบประมาณเพ่ิมเติมตรงน้ี แตวาผมเคยประสบปญหาบางคร้ัง มันตองสะทอนวา
มีในแผนไหม อันท่ี 1 อันท่ี 2 มีประมาณการไวพรอมหรือยังเวลาอันจำกัดตรงน้ี 
ผมก็เลยมองวาถาเปนไปไดก็อยากเรียนทานประธานใหผูบริหารไดตอบตรงน้ีเพ่ือน
สมาชิกสภาจะไดเขาใจวาเหตุมันเกิดข้ึนเพราะอะไรครับ ท่ีทานไดบรรจุใน
ขอบัญญัติตรงน้ีทานประธาน ครับทานประธานใหทานผูบริหารไดตอบดวยครับ  

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณนะครับทานเพ่ือนสมาชิกสภานะครับ ทานผูบริหารครับ เชิญครับ  
(นายเสนีย เอกบุตร)  ตอบขอซักถามทานสมาชิกดวยครับ เชิญทานนายกครับ เชิญครับ  
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นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และทานสมาชิกสภา
(นายก อบจ.กาฬสินธุ)   องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทุกทาน ดิฉันนางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล  

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ก็ขออนุญาตไดตอบขอสอบถามขอ
หวงใยของทานสมาชิกท่ีเปนตัวแทนของพ่ีนองประชาชนเหมือนกันเรามาจาก
ตัวแทนของพ่ีนองประชาชนเชนเดียวกัน ดิฉันตระหนักเสมอนะคะวาการจัดทำ
งบประมาณทุกอยางเน่ียทำอยางไรใหครอบคลุมทุกมิตินะคะ  แตท้ังน้ีท้ังน้ันขอ
อนุญาตเรียนผานทานประธานสภาไปยังทานสมาชิกทุกทานนะคะ วาสืบเน่ืองจาก
การจัดทำงบประมาณขอบัญญัติเพ่ิมเติมเน่ียในประเด็นท่ีขออนุญาตตอบทาน
สมาชิกหลายๆทานท่ีไดสอบถามเร่ืองของโครงการท่ีอาจจะมีการกระจุกตัวในบาง
เขตพ้ืนท่ีนะคะการจัดทำงบประมาณจำเปนจะตองมีข้ันตอนวิธีการแลวก็เอกสาร
ทุกอยางท่ีถูกตองนะคะ หนังสือรองขอจากทองท่ีทองถ่ินสงมายังองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ 2. เราก็ตองมาตรวจสอบวาเรากำลังจัดทำงบประมาณป 
2565 โครงการบางโครงการท่ีเปนความเดือดรอนดิฉันเช่ือม่ันวาตอนน้ี  เหตุจาก
พายุหรือวาฝนฟาอากาศของเราเน่ีย เปนทำใหทุกพ้ืนท่ีมีปญหาเรงดวนน่ีก็คือเร่ือง
ของโครงสรางพ้ืนฐานของถนนท่ีไดรับความชำรุดเสียหายนะคะ  แตท้ังน้ีท้ังน้ันเน่ีย
ในการท่ีจะจัดทำงบประมาณเน่ีย  บางโครงการท่ีทานนายกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดรองขอสนับสนุนงบประมาณมายังองคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน  เราก็
ตรวจสอบโดยในผูท่ีมีสวนเก่ียวของท้ังหมด  สวนราชการต้ังแตกองยุทธศาสตรเรา
ก็ตองมาตรวจสอบวาคำรองน้ันถูกตองไหมนะคะถนนท่ีเราจะไปทำเน่ีย  เปน
อำนาจหนาท่ีของใครนะคะ  ประกอบกับมีอยูในขอ แผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุหรือไม  ซ่ึงการจัดทำงบประมาณเพ่ิมเติมเน่ียเปนประจำป 
2565 บางโครงการท่ีรองขอมาไมไดอยูในแผนงบประมาณป 2565 ดังน้ันเน่ีย
ทางตัวดิฉันเองก็ไดจัดทำเพ่ือใหกองแผนเน่ีย  ตรวจสอบวามีหรือเปลาเพราะเรา
กำลังจะปรับแผนแลวก็เพ่ิมเติมแผนของแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ  ซ่ึงเม็ดเงินท่ีเราจะสามารถมาแกไขใหก็คือจากแหลงงบประมาณในป 
2566 ท่ีทานกำลังพิจารณางบประมาณกันอยูน้ัน  ดังน้ันเน่ียโครงการท่ีทานเห็น
งบประมาณเรามีแค 35 ลานนะคะ  แตวาการดำเนินการบางโครงการอาจจะไม
สามารถท่ีจะใชงบประมาณป 2565 ได  จะตองไปใชงบประมาณ 2566 ดิฉันก็
ไดเรียงลำดับไวเรียบรอยแลวนะคะหรือโครงการท่ีทานประสานมาวาเปนความ
เดือดรอนของพ่ีนองประชาชนในเขตพ้ืนท่ีแตไปดูแลวไมไดอยูในพ้ืนท่ีท่ีอบจ.  จะ
ดำเนินการไดก็มีเยอะนะคะดังน้ันแลวเน่ียทุกโครงการเน่ียเราตรวจสอบและเราก็ใส
ใจเราพยายามท่ีจะหาแหลงเงินมาเพ่ือท่ีจะแกไขปญหาใหพ่ีนองท้ัง 30 เขต  ทาน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุนะคะ  ก็เลยตองเรียนช้ีแจงทานวา
สาเหตุบางสาเหตุก็ปรากฏวาตรวจสอบแลวไมมีในแผนนะคะ  ประมาณการถามวา
ดวยระยะเวลาวิธีการใชงบประมาณเพ่ิมเติมเน่ีย  มีระยะเวลาการใชงบประมาณ
คอนขางจำกัดกองชางก็ไดระดมสรรพกำลังในการออกสำรวจออกแบบก็พยายามท่ี
จะเอาขอมูลท่ีครบถวนเรียบรอยเพ่ือท่ีจะมาบรรจุไวในงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม
ในฉบับน้ีนะคะ  ก็เลยขออนุญาติเรียนวาทุกพ้ืนท่ีดิฉันใหความสำคัญนะคะ  แลวก็
ตรวจสอบแลวก็เหมือนท่ีทานสมาชิกบางทานไดตรวจสอบนะคะ  ก็นาจะครบ
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เกือบทุกพ้ืนท่ีนะคะครบทุกเหตุ  แตอาจจะมีบางพ้ืนท่ีท่ีมีงบประมาณเพ่ิมเติมก็
สืบเน่ืองจากปญหาท่ีเกิดข้ึนมีรายละเอียดโครงการมีหนังสือมีประมาณการท่ี
เรียบรอยก็สามารถบรรจุไดแตดิฉันก็จะพยายามดำเนินการแกไข โดยใช
งบประมาณจากงบเหลือจายหากมีงบป 66 อยางน้ีนะคะ แลวก็ในสวนท่ีทาน
สมาชิกสภา ไดใหขอสังเกตเร่ือง เปนหวงวาเผ่ือทานนายกแถลงนโยบายไว 5 ดาน 
เผ่ือมันไมครบ ขออนุญาตนำเรียนวา หากเปนดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดิฉันก็
จะไปใสในงบประมาณท่ี จะดำเนินการเพราะวาพ่ึงเขารับตำแหนงและแถลง
นโยบายตอสภานะคะก็จะ ดำเนินงานในป 2566 เน่ืองจากวาหากเราเพ่ิมเติมใน 
ในฉบับน้ี 2565 ฉบับเพ่ิมเติมน้ีหากเปนการโครงการยกระดับพัฒนา พัฒนา
คุณภาพชีวิตอบรม สงเสริม OTOP สงเสริมเกษตรอะไรตาง  ๆสวนมากจะเปนคาใช
สอย คาใชสอยเน่ียทานเหลือเวลาอีกก่ีวันคะจากวันน้ีจนถึงส้ินปงบประมาณไม
สามารถดำเนินการโครงการไดทันทวงที น่ันก็ย่ิงจะเสียโอกาสในการแกไขปญหาให
พ่ีนองประชาชนมากย่ิงข้ึน ดิฉันก็เลย มองวาการใชเม็ดเงินใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลน้ันจำเปนตองดูขอบเขตเร่ืองของระเบียบท่ีเก่ียวของในการใช
งบประมาณและสามารถท่ีจะทำใหงบประมาณน้ันลงสูพ้ืนท่ีใหไดมากท่ีสุด  หาก
เราทานไปแตเราไมสามารถดำเนินการไดน่ันก็เสียโอกาสกับพ่ีนองประชาชนนะ
คะ  เพราะฉะน้ันตัวน้ีก็คือในส่ิงท่ีขออนุญาตไดช้ีแจงเพ่ิมเติมนะคะ  วาส่ิงท่ีทาน
สมาชิกทุกทาน  ไดเสนอมาในสวนของตัวดิฉันเปนผูบริหารก็คือนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  จะรับไวเพ่ือท่ีจะเปนแนวทางในการท่ีจะบริหาร
จัดการงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ใหครอบคลุมทุก
มิติ  และก็ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี คะขออนุญาตเรียนทานประธานผานไปยังทาน
สมาชิกคะขอบคุณคะ  

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานผูบริหารนะครับท่ีไดช้ีแจง ตอสภาใหทานสมาชิกสภาไดรับทราบนะ
(นายเสนีย เอกบุตร)  ครับ ในการอภิปรายผมก็วาเราไดอภิปรายกันมาเปนเวลาพอสมควร เพราะวาทาน 

สมาชิกสภาไดอภิปรายหลากหลายทุกเขต ทุกพ้ืนท่ีนะครับ ใหอีกทานหน่ึงนะครับ 
ทานวรากรณครับ   

    
นายวรากรณ  ภูอาภรณ  ทานประธานท่ีเคารพ ผมวรากรณ ภูอาภรณ จากท่ีทานนายกไดกรุณาตอบขอ 

ซักถามทานสมาชิกสภาท่ีไดลุกข้ึนอภิปรายเก่ียวกับรางขอบัญญัติฉบับท่ี 1 น้ี         
นะครับผมพอจะอนุมานและเขาใจไดวา 1. ระยะเวลามันกระช้ันชิด 2. เราตองรีบ
กันเงินไวใหทันปงบประมาณแตส่ิงท่ีผมลุกข้ึนมาอภิปรายต้ังขอสังเกตน้ันถือวา 
ทานนายกเขามาบริหารคร้ังแรกก็ถือวาคร้ังน้ีเปนประสบการณตอไปถามีการจัดทำ
งบประมาณก็อยากนำเรียนทานประธานทานนายกวาถือวาการทำขอบัญญัติฉบับท่ี 
1 ป 2565 ถือเปนประสบการณก็แลวกัน คร้ังตอไปอยาใหมันกระจุกอยูภายใน
เขตเดียวหรือสองเขตผมดีใจนะครับท่ีผมเปนคนยางตลาดท่ีไดงบประมาณลงพ้ืนท่ี
เพ่ือแกปญหากับพ่ีนองประชาชนอำเภอยางตลาดแตผมไมเช่ือหรอกวาพ้ืนท่ีอ่ืนจะ
ทำโครงการไมทัน ท่ีทานนายกบอกวาระดมสรรพกำลังลงไปกองชางลงไปสำรวจ
เพ่ือใหทันงานเพ่ืิอใหทันเวลาน้ัน  ผมฟงอยางไรน้ัน  ตอบตรง  ๆวาผมไมเช่ือ  ถา
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ทานนายกมีความจริงใจท่ีจะกระจายงบประมาณใหกับพ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุ
ท่ัวทุกเขต ผมไมเช่ือศักยภาพกองชางจะทำไมได  คร้ังตอไปผมอยากใหทานนายก
ดูแลพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุใหมันเทาเทียมกันไมใชผมลุกข้ึนมาตำหนินะครับ
อยากจะใหทานถือวารางปงบประมาณฉบับท่ี 1 ป 2565 ถือวาเปนบทเรียนก็
แลวกัน ถาทานทำแบบน้ีทานก็จะไดเสียงตำหนิจากทานสมาชิกสภาแบบน้ี แตทาน
ทำดีสมาชิกจะยกยองทานจะสนับสนุนทานทุกมิติทุกดานแตวันน้ีผมเห็นดวยกับ
หลักการท่ีจะนำงบประมาณในพ้ืนท่ีแกปญหาของประชาชนแตผมไมเห็นดวยกับ
การจัดแบงสรรงบประมาณลงพ้ืนท่ีในลักษณะน้ี  เพราะฉะน้ันฝากวาคร้ังน้ี  ขอให
ทานนายกถามีโอกาสทำงบประมาณคร้ังตอไปขอใหดูแลพ่ีนองท้ังหวัดใหท่ัวถึงกัน
ครับทานประธานขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานสมาชิกสภานะครับ ท่ีเปนหวงเปนใยในการท่ีจะนำงบประมาณตาง  ๆ
(นายเสนีย เอกบุตร)  ลงในพ้ืนท่ีก็ไดฟงทานนายกไดช้ีแจงเหตุผล ของทานนะครับ ก็ถือวาทานดูแลเกือบ 

ทุกเขตนะครับ ทำใหพ่ีนองประชาชนบรรเทาความเดือดรอน เปนเบ้ืองตนกอน         
นะครับ แลวก็ทานช้ีแจงตอสภาวาในการท่ีจะทำงบประมาณในคร้ังตอไป ทุกคร้ัง
ทานก็เปนหวงพ่ีนองชาวจังหวัดกาฬสินธุ ทุกเขตนะครับ มีทานสมาชิกสภาทานใด
ประสงคท่ีจะอภิปรายหรือไมนะครับ เชิญครับ ถาไมมีนะครับ ผมจะใหทานเลขาได
ตรวจนับองคประชุมครับ เชิญทานเลขาครับ  

 
เลขานุการสภาฯ   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ขณะน้ีมีทานสมาชิกสภาอยูในท่ีประชุม  
(นายสุนันท โคตะวินนท)  รวมท้ังทานประธานสภาดวยนะครับ 21 ทาน ครบองคประชุมครับ  
 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานเลขานะครับ 21 ทาน นะครับ ครบองคประชุมครับ 
(นายเสนีย เอกบุตร)  ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาเลยนะครับ  
    - สมาชิกทานใดเห็นชอบรับหลักการ แหงรางขอบัญญัติองคการบริหาร 
    สวนจังหวัดกาฬสินธุ เรื่อง งบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ยกมือขึ้นครับ 
    -  20 เสียง 
    - สมาชิกทานใดไมรับหลักการแหงรางขอบัญญตัิองคการบริหาร  
    สวนจังหวัดกาฬสินธุ เรือ่ง งบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ยกมือขึ้นครับ 
    - ไมมี นะครับ 
    -  งดออกเสียง  จำนวน 1 เสียงนะครับ 
    -  ถือวาทีป่ระชุมมีมตเิห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหาร 
    สวนจังหวัดกาฬสินธุ เรือ่ง งบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ. 2565  นะครับ  
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 ตามท่ีสภาฯ  ไดมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปแลวน้ัน  ตามระเบียบ
ขอบังคับการประชุม ตามญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว 
ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ใหประธานสภาทองถ่ินสงราง
ขอบัญญัติน้ันไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะตองกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย  
เชิญทานเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบท่ีเก่ียวของ ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   ครับกราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน
(นายสุนันท โคตะวินนท)  ครับ สำหรับรายละเอียดตอไปนะครับ จะเก่ียวกับเร่ืองการแปรญัตติของ 

คณะกรรมการแปรญัตตินะครับ ซ่ึงตามขอบังคับขอบังคับการประชุม ขอท่ี 49  
นะครับ สภาจะตองกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง นะครับ
ในระหวางน้ีสมาชิกสภาทานใดจะประสงคย่ืนคำแปรญัตติหรือทานผูบริหารก็
สามารถท่ีจะเสนอคำแปรญัตติได นะครับ ก็ขออนุญาตนำเรียนเพ่ือทราบ ครับ 
ขอบคุณครับ  

 
ประธานสภาฯ   กอนท่ีจะมีการเลือกคณะกรรมการผมขอหารือทานสมาชิกวา ตามระเบียบแลว 
(นายเสนีย เอกบุตร)  การต้ังคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน ผมขอหารือทาน 

สมาชิกวาจะต้ังจำนวนก่ีคนครับ 
    -  เชิญทานสมาชิกสภาเสนอครับ เชิญทานอุทัย ครับ 
 
นายอุทัย  แกวกลา  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ผมอุทัย  

แกวกลา จากฆองชัยครับ ทานประธานครับ ผมขอเสนอใหมีคณะกรรมการ แปร
ญัตติรางขอบัญญัติเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) จำนวน 7 ทานครับ  

 
ประธานสภาฯ   ทานอุทัย เสนอ 7 ทานนะครับ ผมขอผูรับรองครับ 2 ทาน  
(นายเสนีย เอกบุตร)  1. ทานเนาวรัตน คูสกุลรัตน  2. ทานศรีไพ วิเศษสอน ผูรับรองครบนะครับ 
    - มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
    -  ถาไมมีถือวาเปนตามท่ีทานอุทัย แกวกลา เสนอนะครับ 7 ทานนะครับ 
 
    ลำดับตอไป เปนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  
    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เรือ่ง งบประมาณรายจายเพิ่มเติม                

(ฉบับที่ 1) ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565   ใหทานสมาชิกเสนอชื่อ 
คณะกรรมการทีละคนนะครับ 

 
    - เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ คนที่  1 เชิญทานกุหลาบครับ 
 
นางสาวกุหลาบ  พิศวงค เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ดิฉันกุหลาบ พิศวงค ส.อบจ.กาฬสินธุ เขตอำเภอ

หวยผ้ึง ขอเสนอ นางสวาท ประดับการ คะ  
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ประธานสภาฯ   ขอผูรับรองครับ 1.ทานภูมินทร ภูมิเขตร 2. ทานศรีไพ  วิเศษสอน 
(นายเสนีย เอกบุตร)  มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม   

ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก นางสวาท ประดับการ เปนกรรมการคนที่ 1 
 

- เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ คนที ่ 2 เชิญทานสุรพงษครับ 
 
นายสุรพงษ พลซื่อ ทานประธานท่ีเคารพครับ ผมขอเสนอนายจักรกฤษ  นอยเสนา ครับ  
 
ประธานสภาฯ   ขอผูรับรองครับ 1.ทานเดชบดินทร  พยุงแสนกุล 2. ทานบรรจง  ยนตชัย 
(นายเสนีย เอกบุตร)  มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม   

ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก นายจักรกฤษ  นอยเสนา เปนกรรมการคนที่ 2 
 

- เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ คนที่  3 เชิญทานเนาวรัตนครับ 
 
นางเนาวรัตน  คูสกุลรัตน เรียนทานประธานท่ีเคารพ ดิฉันขอเสนอ นายบรรจง ยนตชัย คะ  
 
ประธานสภาฯ   ขอผูรับรองครับ 1.ทานสวาท ประดับการ 2. ทานเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ 
(นายเสนีย เอกบุตร)  มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม   

ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก นายบรรจง  ยนตชัย  เปนกรรมการคนที่ 3 
 

- เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ คนที่  4 เชิญทานอุทัยครับ 
 
นายอุทัย  แกวกลา เรียนทานประธานท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมขอเสนอทานกุหลาบ 

พิศวงค ครับ 
 
ประธานสภาฯ   ขอผูรับรองครับ 1.ทานเดชบดินทร  พยุงแสนกุล  2. ทานสวาท ประดับการ 
(นายเสนีย เอกบุตร)  มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม   

ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก นางสาวกุหลาบ พิศวงค  เปนกรรมการคนที่ 4 
 

- เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ คนที่  5 เชิญทานสุชาดาครับ 
 
นางสุชาดา แตงประกอบ เรียนทานประธานท่ีเคารพ ดิฉันขอเสนอทานประหยัด พานิชดี คะ 
 
ประธานสภาฯ   ขอผูรับรองครับ 1.ทานกุหลาบ  พิศวงค  2. ทานธรรมนูญ ไพบูลย 
(นายเสนีย เอกบุตร)  มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม   

ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก นายประหยัด  พานิชดี  เปนกรรมการคนที่ 5 
 

- เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ คนที่  6 เชิญทานประหยัดครับ 
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นายประหยัด พานิชดี เรียนทานประธานท่ีเคารพ ผมขอเสนอทานเนาวรัตน  คูสกุลรัตน จากอำเภอเมือง
ครับ  

 
ประธานสภาฯ   ขอผูรับรองครับ 1.ทานบรรจง ยนตชัย  2. ทานธรรมนูญ ไพบูลย 
(นายเสนีย เอกบุตร)  มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม   

ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน  เปนกรรมการคนที่ 6 
 

- เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ คนที่  7 เชิญทานสุรพงษครับ 
 
นายสุรพงษ พลซื่อ เรียนทานประธานท่ีเคารพครับ ผมขอเสนอทานศรีไพ วิเศษสอนครับ  
 
ประธานสภาฯ   ขอผูรับรองครับ 1.ทานอุทัย  แกวกลา  2. ทานเดชบดินทร  พยุงแสนกุล 
(นายเสนีย เอกบุตร)  มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม   

ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก นายศรีไพ วิเศษสอน  เปนกรรมการคนที่ 7 
    ถือวาที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  
    องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เรือ่ง งบประมาณรายจายเพิ่มเติม                

(ฉบับที่ 1) ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวย 
     1. นางสวาท  ประดับการ 
     2. นายจักรกฤษ  นอยเสนา 
     3. นายบรรจง  ยนตชัย 
     4. นางสาวกุหลาบ  พศิวงค 
     5. นายประหยัด  พานิชดี 
     6. นางเนาวรัตน คูสกุลรัตน 
     7. นายศรีไพ  วิเศษสอน 
    เชิญทานเลขานุการสภาครับ ช้ีแจงขอระเบียบท่ีเก่ียวของครับ เชิญครับ 
     
เลขานุการสภาฯ   ครับทานประธานสภาท่ีเคารพครับ สำหรับคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
(นายสุนันท โคตะวินนท)  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1 ) พ.ศ. 2565 นะครับ ก็มีท้ังหมด 7 ทาน 

นะครับ ตามรายช่ือท่ี หนาจอนะครับ แตวากอนท่ีทานปฏิบัติหนาท่ีได ทานตองมา
ประชุมกันกอนนะครับ เพ่ือท่ีจะเลือกทานใดทานหน่ึงเปนประธานนะครับแลวก็
ทานท่ี 2 น้ีเปนเลขาคณะกรรมการ ตามขอบังคับการประชุม ขอท่ี 109 นะครับ 
การประชุมของคณะกรรมการคร้ังแรกนะครับ ใหเปนหนาท่ีของเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครับ เปนผูนัดประชุมนะครับ เพ่ือใหทาน
เลือกกันเองครับ เปนประธานและเลขานุการ ผมจะขออนุญาตนัดประชุมเลยนะ
ครับ คือขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
หลังจากเลิกประชุม ในวันน้ีครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานเลขานุการสภานะครับ ท่ีไดช้ีแจงขอบังคับ และขอระเบียบนะครับ 
นายเสนีย เอกบุตร  เม่ือไดคณะกรรมการแปรญัตติฯ แลว ผมขอหารือท่ีประชุมแหงน้ีวาจะ  
    กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติและพิจารณาญัตติจำนวน  ก่ีวัน     

ย่ืนไดต้ังแตเวลาใด  ถึงเวลาใด ซ่ึงตามระเบียบกำหนดระยะเวลาเสนอ             
คำแปรญัตติไวไมนอยกวา ๒๔  ช่ัวโมง ขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ ได เสนอ
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติและพิจารณาญัตติ  เชิญทานสมาชิกเสนอครับ 

    เชิญทานอุทัย ครับ 
 
นายอุทัย  แกวกลา  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมอุทัย  แกวกลา  

จากฆองชัยครับ ทานประธานครับ ผมขอเสนอวันรับคำแปรญัตติรางขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เรื่อง  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 1) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตั้งแตวันที ่21 กันยายน  
2565  ถึงวันที่ 22  กันยายน  2565  มีกำหนดจำนวน 2 วัน  ตั้งแตเวลา 
08.00 น.- 20.00 น. เปนระยะเวลา ไมนอยกวา 24 ชั่วโมง ตามขอบังคับ 
ขอ 45 วรรค 3 ครับ ณ  หองรับรองสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ และวันแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  
ตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 2565 จำนวน 1 วัน    เวลา 08.30 น.- 12.00 น. 
ณ หองรับรองสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ครับทานประธาน
ครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอผูรับรองครับ 1. ทานสุรพงษ พลซื่อ  2. ทานภูมินทร ภูมิเขตร  
นายเสนีย เอกบุตร  มีสมาชิกทานใดจะเสนอหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกหรือไมครับ 
    ถาไมมี ถือวาที่ประชุมเห็นชอบตามที่ทานอุทัย แกวกลา เสนอนะครับ  
 

เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาเสร็จแลวจะตองเสนอรางขอบัญญัติน้ัน มา
พรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ  เพ่ือท่ีประธานสภาสงรายงานน้ันแกสมาชิกไมนอยกวา  24  ช่ัวโมง  
กอนวันประชุมพิจารณานะครับ 

 
ระเบียบวาระที ่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ  

กอนท่ีทานสมาชิกสภาจะอภิปราย ในเร่ืองอ่ืน  ๆ ตามท่ีสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ ไดกำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำป 2565 
โดยประชุมทุกวันอังคารของสัปดาห น้ัน เน่ืองจากมีเร่ืองจำเปนเรงดวนท่ีสภา  
ตองพิจารณาตามระเบียบกฎหมายท่ีกำหนด  ดังน้ัน ผมขอหารือทานสมาชิกสภา
จะเล่ือนวันประชุมจากวันอังคารท่ี 27 กันยายน  2565  เปนวันอาทิตย ท่ี  25 
กันยายน  2565  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ ขอเชิญทานสมาชิกสภาเสนอครับ  เชิญทานอุทัย ครับ 
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นายอุทัย  แกวกลา  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ผมอุทัย             
แกวกลา จากฆองชัย นะครับ ในวาระอ่ืน  ๆนะครับ ตามท่ีทานประธานไดมีเร่ือง
หารือสภา คือการนัดประชุมสภาเรงดวนเพ่ือพิจารณาเร่ืองตาง  ๆนะครับ ผมจึงขอ
เสนอทานประธานวา เห็นควรไดเล่ือนการประชุมสภา ตามท่ีทานประธานสภาได
เสนอนะครับ ผมเห็นควรวานาจะเล่ือนการประชุมสภาจากวันอังคารท่ี 27 
กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. เล่ือนลงมาเปนวันอาทิตย ท่ี 25 กันยายน 
2565 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
แหงน้ีครับ  

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานอุทัย นะครับ  
(นายเสนีย  เอกบตุร)  -  ขอผูรับรองครับ 2 ทานครับ 

1. ทานวิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร 2. ทานศรีไพ วิเศษสอน 
 
นายสุรพงษ พลซื่อ  ทานประธานครับ ผมขอหารือครับ นิดเดียวครับ 
 
ประธานสภาฯ   ทานสุรพงษ ขอหารือนะครับ เชิญครับ  
(นายเสนีย  เอกบตุร)   
 
นายสุรพงษ พลซื่อ  คือความจริงแลวเราเปดประชุมสามัญ เราระบุบอกวาทุกวันอังคาร แตน้ีเราเสนอ 

บอกวาเล่ือนเฉพาะวันอังคาร ท่ีจะถึงน้ีวันเดียวใชหรือไมครับ หรือวาวันอาทิตย 
ทุกวันเลย ผมอยากหารือวากรณีอยางน้ี ตอนน้ีเราเดือนกันยายนอยูแลว ในชวงน้ี
เราจะประชุมชวงไหนก็ได ต้ังแตวันน้ีถึง 30 เพราะทานขยายไปถึงวันท่ี 30 แลว 
แลวสวนทานจะเลือกประชุมวันไหน ทานก็ตองมีขอระเบียบ ขอบังคับอีกขอหน่ึงก็
คือวาทานตองสงวาระประชุมใหกับทานสมาชิกสภาไมนอยกวา 3 วันอยูแลว เวน
แตทานประธานจะแกไขในท่ีประชุมใหทราบโดยไมตองไปถึง 3 วัน เพราะฉะน้ัน
เพ่ือระยะเวลาเราก็กระช้ันชิด อีก 30 วัน เราทำไม ไมเปดกวาง  ๆบอกวาประชุม
ไปเลยวาเล่ือนจากวันอังคาร เปนวันใดก็แลวแตทานประธานจะกำหนด หรือ
จะแจง มันจะไดเปดกวาง เราจะไดไมรอไปวันอาทิตย แลวก็จบ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   เร่ืองท่ีทานสุรพงษอภิปราย ผมจะใหทานเลขาไดช้ีแจงตอสภานะครับ  
(นายเสนีย เอกบุตร)  เชิญทานเลขาไดช้ีแจงครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   ครับเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ 
(นายสุนันท โคตะวินนท)  คือตามเดิมโดยปกติแลว สภาจัดนัดประชุมสภากัน ทุกวันอังคารของสัปดาห ถาวัน 

อังคารใดตรงกับวันหยุดราชการก็ใหเล่ือนเปนวันถัดไป เปนวันพุธ นะครับ กรณีน้ี
นะครับ ท่ีจะมาประชุมกันในวันอาทิตย ท่ีจะถึงน้ีนะครับ ก็สืบเน่ืองจากวามีวาระ
เรงดวน ก็เปนท่ีทราบกันดีนะครับ การท่ีประชุมในวาระเรงดวนน้ัน ก็ตองขอหารือ
ท่ีประชุมสภาวาจะเห็นดวยกับทานสมาชิกท่ีเสนอหรือไมนะครับ เปนการเสนอ
ญัตติน้ันแหละ คลาย  ๆกัน การท่ีสมาชิกสภาทองถ่ิน ขออนุญาตเอยนามทานอุทัย 
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ไดเสนอนะครับ วาโดยปกติแลวจะประชุมกันทุกวันอังคารก็คือ อังคารหนาก็คือ 
27 กันยายน 2565 แตมีความจำเปนเรงดวน นะครับทานก็เลยเสนอวาใหยน
ระยะเวลากลับมาประชุมในวันอาทิตย ท่ี 25 แทน แทนวันอังคารท่ี 27 นะครับ 
แตท้ังน้ีท้ังน้ันนะครับเม่ือ การประชุมวันท่ี 25 ไมแลวเสร็จหรืออยางไรก็ตามแตนะ
ครับ ในวันอังคารท่ี 27 น้ีก็จะประชุมได 28 29 30 ก็จะสามารถท่ีจะประชุมได 
ก็ข้ึนอยูกับท่ีประชุมนะครับ เปนคร้ัง  ๆไปคราวน้ี คร้ังน้ีก็คือวาการประชุมวันท่ี 
25 กันยายน น้ี เปนกรณีพิเศษครับ ทานครับ ขออนุญาตนำเรียนเพ่ือทราบครับ 
ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานเลขานะครับท่ีไดช้ีแจงตอสภานะครับ มีสมาชิกทานใดมีความเห็นเปน
(นายเสนีย เอกบุตร)  อยางอ่ืนหรือไมนะครับ เชิญครับ ตามท่ีทานอุทัย ไดเสนอมานะครับ มีสมาชิกสภา            

ทานใดมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีถือวาทานสมาชิกสภามีความเห็น
ใหเลื่อนการประชุมสภา เปนวันอาทิตยที่ 25 กันยายน 2565  เวลา 13.30 
น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ นะครับ 
มีสมาชิกสภาทานใดมีเร่ืองอ่ืน  ๆจะอภิปรายไหมครับเชิญครับ 

    เชิญทานวิรัตน ภูตองใจครับ เชิญครับ 
 
นายวิรัตน  ภูตองใจ  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุท่ีเคารพครับ  กระผมวิรัตน  

ภูตองใจ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตเลือกต้ังท่ี 2 อำเภอ
สมเด็จ วันน้ีนะครับสืบเน่ืองจากผานมาวาระท่ี 4 เปนการผานรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 เราไดอภิปราย และพูดกันมาจนถึงวันน้ี
ตอนน้ีนะครับ ผมเองขออนุญาตกอนท่ีจะอภิปรายทางเลขาสภาไดข้ึนภาพท่ีผมขอ
อนุญาตนำเรียนตอท่ีประชุมตรงน้ีดวยครับ เชิญครับ ขออนุญาตครับทานประธาน 

 
ประธานสภาฯ   อนุญาตครับ เชิญครับ 
(นายเสนีย  เอกบตุร) 
 
นายวิรัตน  ภูตองใจ  ทานประธานท่ีเคารพครับวันน้ีเม่ือสักครูน้ีเราพิจารณารางของ 65 ไปมองดูแลว 

อยาขำในชีวิตจริงเปนเร่ืองจริงนะครับ ถาพระไมชวยใครจะชวยครับ  น่ีเปนถนน
สายบานดงบังหมูท่ี 6 ตำบลมหาชัยถึงบานแกงกะอามตำบลผาเสวยอำเภอ
สมเด็จ  และถนนสายบานมหาชัยคุมใหมหมู 9 ตำบลมหาชัยถึงบานกอกหมูท่ี 2 
ตำบลผาเสวยมันเปนสามแยกเม่ืออดีตคร้ังทานนายกท่ีผานมาคือทานยงยุทธ   
หลอตระกูล  ขออนุญาตเอยนามนะครับ  ทานทำถนนเสนจากบานกอกมาจนถึง 
วัดปูปูนเสร็จเรียบรอยไป  แตถนนเสนน้ีเปนถนนของความรับผิดชอบของ อบจ. 
ของเราครับทานประธาน  ก็ทำกันมาแตดวยระยะทางทานประธานดวยระยะทาง 
ท่ีคอนขางท่ีจะมีความยาว วันน้ีไมวาจะเปนพระสงฆหรือประชาชนท่ัวไปนะครับ
ไดรับความเดือดรอนมาก  จึงอยากจะนำเรียนตอทานประธานสภาไปยังทาน
ผูบริหารนะครับน้ันก็คือทานนายก  และท่ีสำคัญก็คือทานท่ีปรึกษาดานการบริหาร
จัดการดวยนะครับ  ในฐานะคนสมเด็จบานเดียวกัน อยากจะใหเห็นสภาพจริงๆ
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แลวขอรองทุกขมาเยอะดวยนะครับแลวก็รองไปท่ีผูแทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ
เขต 4 ดวยครับถนนเสนน้ีนะครับผมเปนสมาชิกสภามา 2 สมัยน้ีครับ  ก็พูดถึง
ถนนสายบานอูมหาชัยน้ี แกปญหาใหทีนะครับทานผูบริหารครับ เงินงบกลางของ
เราป 66 มันมีต้ัง 160 ลานกวานะครับ  ทานประธานวันน้ีฝากทานนายกทาน
ผูบริหารดวยนะครับวามันอยูในแผนครับถนนเสนน้ีเปนความผิดชอบของ อบจ. 
แลวก็อยูในแผนครับ  เพราะฉะน้ันวันน้ีย่ิงวันน้ีผมลงไปพ้ืนท่ีแลวผมก็คือขอบอกวา
อยาไปลงโซเซียล อะไรกันมากมายเลย ผมเปนสมาชิกสภา ผมเปน ส.อบจ. เด๋ียว
ผมจะนำเรียนกับทานนายก ย่ิงเราไดทานนายกใหมปายแดง  แตจริง  ๆทานนายก
ก็เปนคนใน อบจ. ของเราน่ีแหละครับ  ทานจะรูปญหาดีวันน้ีผมตองทำหนาท่ีของ
ความเปนสมาชิกสภาทานประธาน สายอีกสายหน่ึงนะครับ คือบานหนองแหว หมู
ท่ี 5 ตำบลแซงบาดาล ถึงบานโคก หมูท่ี 6 ตำบลเนินยางอำเภอคำมวง ครับ น่ีก็
เปนถนนความรับผิดชอบของ อบจ. ของเรา ครับ อยากจะใหทานผูบริหาร ไดลง
พ้ืนท่ีดำเนินการนะครับ คือผมเองก็เห็นทานนายกลงใน Instagram วาลงไป
ตรวจดูพ้ืนท่ีแตละอำเภอแตละพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนวันน้ีผมนำเรียนตอทาน
ประธานผานถึงทานนายกลองลงไปท่ีสมเด็จดูครับก็จะเห็นอีกมิติหน่ึงเชนกันวา
ความเดือดรอนจริง เๆรามันไมกระจุกมันกระจายแตก็ดวยวางบประมาณของเรา
ครับ  จะมีมากนอยเทาไหรวันน้ีก็ขอใหแกไขครับ  ช้ีใหมันตรงจุดนะครับทาน
ประธานครับฝากไวเทาน้ีครับทานประธานท่ีเคารพครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทุกทานนะครับ ถา  
(นายเสนีย  เอกบตุร)  หลังประชุมเสร็จนะครับ ก็อยากใหทานทุกเขต ทุกอำเภอนะครับ เขาพบผูบริหาร  

เพ่ือนำความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ในจังหวัดกาฬสินธุ ใหทานไดรับทราบ
เพ่ือจะไดทำความเขาใจกัน จะไดดูแลประชาชนไปดวยกัน นะครับ ผมก็เห็นทาน
ลงในสโลแกนของทานอยูนะครับวา ทานก็บอกวาไปดวยกันไปดวยใจเพ่ือคนใน
จังหวัดกาฬสินธุ มีความเจริญกาวหนา เชิญทานเลยนะครบ หองทานผูบริหารนะ
ครับ เชิญทานสุรพงษครับ เชิญครับ 

 
นายสรุพงษ พลซื่อ  นิดเดียวทานประธาน ผมเช่ือม่ันวาทานนายกคงไมกระจายงบประมาณ ทาน 

ประธานครับผมไมสบายใจในการจัดต้ังงบประมาณการใชถอยคำในแผน
งบประมาณ ระหวางคำวาซอมแซม ผมไดยินขาวเม่ือเชา ระหวางซอมแซม อยาง
อ่ืน กอสราง ปรับปรุง มันมีผลตอการจัดซ้ือจัดจาง มีผลตอการกระจาย
งบประมาณ ลงสูพ้ืนท่ีเพราะทานประธานท่ีเคารพครับ แตละเขต แตละพ้ืนท่ี ภูมิ
ประเทศ แตกตางกัน แตการกระจายงบประมาณน้ัน แตละเขตทานสมาชิกท่ีจะนำ
ความเดือดรอน จะใหผูบริหารจัดสรรงบประมาณลงมา มีความหมายครับ 
ยกตัวอยางทานประธานครับ สมมุติวาลงไปแตละเขต 2 ลาน แตปญหาความ
เดือดรอนของพ่ีนองประชาชนในเขตน้ัน อาจจะมากกวา 4 เร่ือง 5 เร่ืองก็แลวแต 
คราวน้ีสวนท่ีจะกระจาย นำเสนอทานผูบริหาร วาควรจะลงอะไร แนะนำ เพ่ือจะ
เขาขอบัญญัติน้ัน มีผลมากเพราะฉะน้ัน คำวาปรับปรุง ซอมแซม ผมทราบ เม่ือเชา
บอกวาคำวาซอมแซมน้ัน มันต้ังจายในงบประมาณขอบัญญัติน้ัน อยูในหมวดเงินใช
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สอย คราวน้ีถาหมวดคาใชสอยเวลาอยางปน้ี 65 งบประมาณจะหมดอยูท่ี 30 
กันยายน ไมสามารถท่ีจะทำสัญญาไดทัน เพราะวาถาทำสัญญาทันปุบ ก็ถึงกันเงิน
ขามปได ไมสามารถกันท้ังโครงการได ยกนอกจากไดทำภาระผูกพัน ก็คือทำสัญญา
เทาน้ัน เพราะฉะน้ันถาส่ิงเหลาน้ีถาไมใชเวิรดบอกวาซอมแซม ถาเปนกอสรางหรือ
อยางอ่ืนทำไดผมก็เลยอยากจะ ท่ีจริง พูดสวนตัว พูดในท่ีขางนอกก็ได แตมัน
สามารถรับรูในทิศทางเดียวกันระหวางผูบริหาร สวนราชการ เพ่ือนสมาชิกสภา 
แลวสวนอ่ืน ท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดทำงบประมาณ จะไดเขาใจไปในทิศทาง
เดียวกัน เพ่ือท่ีจะกระจายงบประมาณและบริหารงบประมาณอยางมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ เพราะฉะน้ันทานประธานก็เลยอยากหารือวาถาไมใชซอมแซม ถาใช
ปรับปรุง ผมเลยหารือทาน ผอ. กองชางขออนุญาตท่ีเอยนาม ถาปรับปรุงน้ัน 
หมายความวาคลาย  ๆวาดัดแปลง ถาซอมแซมวามีอยูแลวมันชำรุดแลวซอม ถา
ปรับปรุง ผมวาถาเกิดเปล่ียน เปนปรับปรุงแลว ปญหาอยางน้ีจะเกิดอีกไหม ใน
ขณะเดียวกัน ผมเห็นคณะกรรมการแผนท่ีจะตองปรับปรุงแผนอีกไมก่ีวันขางหนาน้ี 
ถาเปนไปไดถาปรับปรุงใชไดก็ใชคำวาปรับปรุงเลยครับมันจะไดไมมีปญหาวาถามี
งบประมาณอยูท่ี 5 แสน จะลงไปติด ไปติดบอกวาถนนท้ังสาย 10 กิโลเมตร ถา
ไปบอกวาทำในขอบัญญัติบอกวาคอนกรีต ลงไดประมาณ 188 เมตร ไมสามารถ
แกไขปญหาใหครบคลุมใหกับพ่ีนองประชาชนได เพราะฉะน้ันถาเกิดไปทำ
ซอมแซมหรือวาปรับปรุง สามารถทำไดท้ังเสนเลย คุณจะทำอะไรก็ได ถาส่ิงเหลาน้ี
ถาแกเวิดด้ิงแลว ทำใหเกิดประโยชน กับพ่ีนองประชาชน แกปญหาใหการบรรเทา
ทุกขใหกับพ่ีนองประชาชนไดอยางครบถวนแลว นาจะแกซะก็ตองถามตอไปวา ใช
คำวาปรับปรุงแลวจะมีปญหาน้ีหรือไม ใครเปนคนตีความ ใครเปนขอยุติในการ
ตีความตรงน้ี เพราะฉะน้ันฝากทานประธานผานไปยังทานผูบริหาร และสวน
ราชการท่ีเก่ียวของ ครับใหตกลงไปในทิศทางเดียวกันแลวก็ปรับแผนซะ ปรับแผน
จะไดใชถอยคำอันเดียวกัน จะไดไมมีปญหาท่ีเกิดข้ึน ท่ีผมไดยินเม่ือเชาน้ีนะครับ ก็
ฝากไวแคน้ีขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระอ่ืน  ๆนะครับ มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย เชิญครับ เชิญ  
(นายเสนีย  เอกบตุร)  ทานวิรมณศักด์ิ ครับ 
 
ด.ต.วิรมณศักดิ์ วงศธิเบศร ทานประธานครับ ผมวิรมณศักด์ิ วงคธิเบศร จากนาคูนะครับ ก็คลาย  ๆกับ             

ทานวิรัตน ภูตองใจ ท่ีข้ึนมาพูดเม่ือสักครู ขออนุญาต ท่ีเอยนาม คืออันเดียวกัน
ครับ เม่ือ 2 วันกอน ผมไปงานศพท่ีบานนากุดสิม ตำบลสายนาวัง ผมน่ังอยู มีคน
หน่ึงเดินเขามา น่ังหนาผมแลวบอกวา ทาน ส.จ. ไมธรรมดานะ ทำไมครับทาน วา
ถนนของทานเปนถนน 3 มิติ ผมก็งง อะไร 3 มิติ 1. ระยะ 200 เมตร เปน
คอนกรีต อีก 200 เมตร ขางหนา เปนลาดยาง อีก 200 เมตรขางหนา เปนหลุม
เปนบอ เปนความคิดท่ีดีมาก ลุงทานน้ี ทานเล้ียงวัว ทานแกแลวครับ เห็นวาถนน
ทาน สจ. สามมิติ ผมบอกวาไมตองอะไรนะครับ ทานนายก ทานใจดีอยู  จะมีเงิน
สะสมพิเศษ หรือเงินอุดหนุนของทานจะมาใหเองนะครับ  ถาจะเหลือ ลาดยาง กับ
คอนกรีต 2 มิติก็นาจะดี ผมวาอยางน้ันนะครับ ก็ของผมถนนท่ีโอนมา จากสายนา
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วังถึงหนองผือ ประมาณ 4 กิโลเมตร กวา  ๆแตตอนน้ี ถนน 3 มิติท่ีทานวา ทาน
นายกครับ ถาเงินงบกลาง หรือวาถามีก็แกไขปญหาใหหนอยนะครับ ทานนายก
ครับทานคือขวัญใจพ่ีนองประชาชนนะครับ ขอบคุณมากครับ  

 
ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระอ่ืน  ๆนะครับ มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมนะครับ 
(นายเสนีย เอกบุตร)  เชิญครับ เชิญทานคงเดช นะครับ เชิญครับ 
 
นายคงเดช  เฉิดสถิตย   เรียนทานประธานสภาครับ ผมคงเดช เฉิดสถิตย  กมลาไสย เขต 2 ทานประธาน 

ครับสืบเน่ืองมาจากระเบียบวาระท่ี 4 นะครับท่ีเราไดนำรางขอบัญญัติเพ่ิมเติม          
นะครับเขามาพิจารณามีหลายปญหามีหลายประเด็นท่ีทางสมาชิกทานไดถามทาง
คณะผูบริหารผานทางทานประธานสภา  แตส่ิงหน่ึงท่ีผมมองเห็นไดชัดเจนก็คือ 
แผน  แผนโครงการท่ีอยูในแผนขององคการบริหารสวนจังหวัดของเรา ทาน
ประธานอยาลืมนะครับวา  2-3 ปท่ีผานมาเน่ียองคการบริหารสวนจังหวัดเราเน่ีย
ดวยท่ีมันมีโควิดเขามา เราไมไดลงไปพบปะหรือวาประชุมแผนระดับอำเภอเลย
สวนมากก็มีแตใหประธานประสานแผนระดับอำเภอสงแผนเขามาใหกับองคการ
บริหารสวนจังหวัดเพราะวาปญหาโควิดมันไมสามารถท่ีจะทำใหเราประชุมไดจึงไม
สามารถท่ีจะลงไปประชุมแลวแผนพัฒนาระดับอำเภอสงเขามาเน่ียบางตัวบาง
โครงการอยาลืมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมวาอบต. เทศบาล ทานประธานก็
พอจะรูดีวา 2-3 ปท่ีผานมาเขาไดรับอุดหนุนจากงบกลางลงมาแกไขใหกับปญหา
ใหกับพ่ีกับนอง  มีหลายโครงการนะครับเศรษฐกิจฐานราก ฟนฟูเศรษฐกิจอยางน้ี 
อุดหนุนเฉพาะกิจของเขาอยางน้ี  โครงการหน่ึงเขาต้ัง 5 ลาน 10 ลาน บางพ้ืนท่ีน่ี
เขาทำเรียบรอยแลวแตวาในแผนของเรายังมีอยู พอเรามาทำรางขอบัญญัติเพ่ิมเติม
ดวยหวงเวลาจึงกลายวาบางพ้ืนท่ีหาในแผนไมมี  บางคร้ังผมก็อยากจะฝากทาน
ประธานไปยังคณะผูบริหารถึงกองยุทธศาสตรของเรา  ถาหากวาตอไปน้ีสามารถท่ี
จะประชุมแผนพัฒนาระดับอำเภอไดนะครับ ในการท่ีจะนำงบประมาณลงไปแกไข
ใหกับพ่ีนองประชาชน โดยหลาย  ๆทาน บอกวาไมอยากใหกระจุกอยากให
กระจายก็อยากใหทานสจ. น่ีแหละครับทานสมาชิกสภาทุกทานน่ีแหละ เขารวม
ประชุมระดับอำเภอ ในการประสานแผนข้ึนมา ลงไปเลยครับทาน ทานบอกวาลง
พ้ืนท่ีตลอด ทานตองรูปญหาของพ่ีนองประชาชน ทานตองรู  ถนนเสนไหนท่ีเขาทำ
แลว ทานตองรูถนนเสนไหนท่ีเปนปญหา  ทานก็ตองนำเรียนเทศบาล หรืออบต. 
ใหทำแผนเขามาในองคการบริหารสวนจังหวัด ผานประธานประสานแผนระดับ
อำเภอ แลว อบจ. เราก็บรรจุเขาไปในแผน แลวเราคอยมาวากันวาขอทานนายก
กระจายใหกับสมาชิกสภา ในการลงพ้ืนท่ีใหกับพ่ีกับนอง แกไขปญหาใหกับพ่ีกับ
นองท้ัง 18 อำเภอ ฝากทานประธานครับดวยความรักความหวงใยทุกทานดวย
ความอยากเห็นจังหวัดกาฬสินธุของเราโดยเฉพาะอยางย่ิงแลวทานนายกทานก็ต้ัง
อกต้ังใจมีความมุงม่ันในการท่ีจะพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุของเราในการท่ีจะพัฒนา
ท้ัง 18 อำเภอใหกาวไปดวยกันแกไขปญหาใหกับพ่ีนองประชาชนไปดวยกันฝาก 
ทุกทานรวมไมรวมมือกันครับในการท่ีจะทำงบประมาณในการท่ีประสานแผนให
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ตรงกับความตองการของพ่ีนองประชาชนใหตรงกับความเดือดรอนของพ่ีนอง
ประชาชนแลวเราจะมีความสุขไปดวยกันขอบคุณครับ ทานประธานครับ  

 
ประธานสภาฯ   ระเบียบวาระอ่ืน  ๆนะครับ มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมนะครับ 
(นายเสนีย เอกบุตร)  เชิญครับ ถาไมมีนะครับ สำหรับวันน้ีไดประชุมกันมาเปนเวลาพอสมควรแลว 

ผมขอนัดประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  คร้ังท่ี  12                                
ประจำป  2565  เปนวันอาทิตย ท่ี  25   กันยายน  2565                                    
เวลา  13.30  น. ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   
วันน้ีขอเลิกการประชุมครับ 

 
เลิกการประชุม    17.00  น. 
 


